

من عقائد الشيعة

ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ

อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีเย์ เขียน

อบู หะสัน แปล

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

คำนิยม

ท่าน เชค อับดุลอาซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ

หัวหน้าสำนักการวิจัยด้านวิชาการและพัฒนา

ประธานองกรณ์ักวิชาการอูไล ประเทศซาอุดี อาระเบีย

จาก อับดุลอาซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ แต่ ท่านผู้มี
เกียรติ ขออิลลอลฮฺ ทรงประทานเตาฟีก

อัลสลามุอะลัย วาเราะหิมะตุลลอฮฺ วะบารอกาทุฮฺ

กระผมแนะนำหนังสือที่ท่านผู้เขียนได้ส่งมาให้ผม
เมื่อ 10/2/1418 ฮ.ศ. โดยเฉพาะหนังสือเรื่อง "ชีอะฮ์" ผมได้อ่านแล้ว
ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ดีและสำคัญ หนังสือเล่มนี้
สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปเผยแพร่ให้แพร่หลายในประเทศซาอุดี
อาระเบีย และ โชนประเทศข้างเคียง

ข อ ต อ อ ล ล อ ฮฺ ผู้ อ ภิ บ า ล
ทรงให้หนังสือเล่มนี้เป็นคุณประโยชน์ตลอดไป
และขอให้องค์ทรงประทานความบารอกัตในสิ่งที่คุณผู้เขียนได้ทุ่มเทให้
กิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

ประธานนักวิชาการอูโศ และสำนักการวิจัยและพัฒนา

คำนำผู้แปล

อ ล หั ม ดุ ลี ล ล า ฮุ
หนังสือเล่มนี้ได้ถอดความมาจากต้นฉบับภาษาอาหรับที่มีชื่อว่า
" มิน อะ ก อ อิด อัล ชี อะ ฮุ "
สำนวนในภาษาไทยเป็นสำนวนที่ผู้แปลได้ตีความหมายมาจากสำ
นวนเดิม ยังมีบางคำที่ผู้แปลทับศัพท์ในภาษาอาหรับ
ทั้งนี้เพราะคำเดิมมีความหมายที่ยากต่อการแปลอย่างตรงตัว
อีกทั้งบางคำมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายในภาษาไทย

ผู้ แปล หวัง เป็น อ ย่ า ง ยั ง ว่า
งานแปลชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านเกี่ยว
กับหลักความเชื่อหรืออะกิดะฮ์ของชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์ได้บ้าง
ไม่มากนักน้อย

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
สิ่งใดที่ผู้อ่านเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดในการแปลงานชิ้นนี้
ผู้แปลขอโน้มรับความเห็นและคำแนะนำจากผู้อ่านทุกท่านด้วยคว
ามยินดียิ่ง ขอขอบคุณ



คำนำผู้เขียน

มวลดการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว
พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุดจง
มีแต่ท่าน รุสูล วงศ์วานของท่าน
และบรรดาเศาะหาบะฮ์

สิ่งที่ชักจูงให้ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
เพราะฉันได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก
เพื่อการเผยแพร่และเชิญชวนสู่แนวคิรอฟีฏาะฮ์ในยุคปัจจุบัน
ที่ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีคูณ
ในขณะที่มุสลิม (ชาวสุนนีย์) ส่วนใหญ่กลับหลับไหล
ไม่ยอมรับรู้ถึงอันตรายของพวกคิรอฟีฏาะฮ์
และความเชื่อของพวกเขาที่เต็มไปด้วยการตั้งภาคีย์ (ซีริก) ต่ออัลลอ
ฮ์ การกล่าวหาอัลกุรอานและใส่โคลั้บบรรดาเศาะหาบะฮ์
รวมทั้งความคลั่งไคล้ที่เลเยิดของพวกเขาในการยกย่องบรรดาอิม
าม ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะตั้งเจีเณรสารจกั้บนี้ขึ้น

กรอ ฟิฏวะฮ์ ด้วยวิธีการเขียนที่รวบรัด ซึ่งเป็นการตามแบบอย่างงานเขียนของ เซค อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลเราะห์มาน อัลญับรีน ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า "อัลตะอูลีก้อต อะลา มัตนิ ลัมอะติล อิดติก้อต".

เนื้อหาส่วนใหญ่ได้อ้างมาจากหนังสือที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของชีอะฮ์เอง และมีบางส่วนที่ได้อิงมาจากหนังสือของ อุลละมาอู ชาวสุนนีย์ ซึ่งได้เขียนตอบโต้และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและความเชื่อผิดๆของชีอะฮ์ ที่หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงแท้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตั้งภาคียต์ต่ออัลลอฮ์ ความคลั่งไคล้ต่อบรรดาอิมามที่เลยเถิด การไปปดมดเท็จ การด่าทอใส่โคถั และบันทึกเกียรติอันสูงส่งของบรรดาเศาะหาบะฮ์...

ในหนังสือที่สั้นและกระทัดรัดเล่มนี้ ฉันพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะແຂ້ຂ້ຂ້ຂ້และประมาณชีอะฮ์ ด้วยการอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยอมรับของชีอะฮ์เอง ดังที่ท่าน เซค อิบรอฮีม บิน สุลัยมาน อัลญับรีฮาน ได้กล่าวว่า :

ทำยนี้ ฉั้นขอวิงวอนเอกองค์อัลลอฮู สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานผลและความดีของหนังสือเล่มนี้ แก่ผู้ที่มีสติในการคิด ดังที่อัลลอฮูได้ทรงตรัสว่า :

: 98 7 654 3 21M

L > = < ;

ความว่า : “แท้จริงในการดังกล่าว
แน่นอนยอมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ
หรือผู้รับฟัง และประจักษ์เช่นพยาน”

(สุเราะฮฺ กอฟ 50:37)

ฉั้นขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเขียนหนังสือเล่ม
นี้ ข อ อัล ล อ ฮู ท ร ง ต อ บ แ ท น พ ว ก เ ข า
ด้วยคุณความดีในสิ่งที่พวกเขาทำด้วย

พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุด
จงมีแต่ท่าน รสูลุลลอฮู บรรดาวงศ์วาน และเศาะหาบะฮฺของท่าน.

ผู้เขียน

รอฟีฏาะฮ์ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?

ชี อ ะ ฮุ ร อ ฟิ ฏ าะ ฮ์ เกิดขึ้นหลังจากการปรากฏตัวของชายยิวผู้หนึ่งซึ่งที่มีชื่อว่า อับดุลลอฮ์ บิน สะบะอู ซึ่งได้อ้างตนเป็นมุสลิม และอ้างว่ารักและยกย่องครอบครัวอะฮ์ลุลบัยต์ มีความคลั่งไคล้ท่าน อาลี รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ อย่างเกินขอบเขต แอบอ้างว่าท่านคือผู้ที่ท่านนบีได้ส่งเสีย (วะศียะฮ์) ให้เป็นคอลีฟะฮ์หลังจากท่าน จนกระทั่งได้ ยกสถานภาพความเป็นมนุษย์ของท่านถึงระดับพระเจ้าที่ควรแก่การบูชาในที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หนังสือของชีอะฮ์เองต่างยอมรับ

อัล กุมมีย์ ได้กล่าวในหนังสือ "อัลมะกอลลาต วัลฟิรอก"¹ อย่างยอมรับว่า อับดุลลอฮ์ บิน สะบะอู นั้นมีตัวตนจริง

และยังถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มนำความเชื่อการเป็นอิมามของท่านอาลี

และการกลับมาอีกครั้ง(หลังจากเสียชีวิตในโลกนี้)ของท่านมาเผยแพร่ และยังเป็นผู้ที่ริเริ่มกล่าวร้ายและสาปแช่งท่านอับดุลมุบีน อุมร์ อุษมาน และบรรดาเศาะหาบะฮ์ท่านอื่นๆ. เช่นเดียวกับ อัล

นุบัคดียฺ ที่ยอมรับในหนังสือที่มีชื่อว่า "ฟิรอกชีอะฮ์¹ และ อัล กัซซี ในหนังสือ "วิญญาณ อัล กัซซี"²

และปัจจุบันในบรรดาชีอะฮ์ผู้ที่ยอมรับว่า อับดุลลอฮ์ บิน ซะบะอ์ มีตัวตนจริง คือ มุหัมหมัด อาลี อัลมุอัลลิม

ในหนังสือของเขาซึ่งมีชื่อว่า "อับดุลลอฮ์ บิน ซะบะอ์ อัล หะ กิ กะ ฮ์ อัล มัจญ์ฮู ละ ฮ์"³

การยอมรับเช่นนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่กล่าวถึงนั้น ล้วนเป็นผู้รู้ชั้นแนวหน้าของรอฟีฎะฮ์

¹ ดู: ฟิรอก อัลชีอะฮ์ โดย อัน นุบัคดียฺ หน้า 19-20
² ดู: หนังสือเล่มดังกล่าวในสายรายงานหมายเลข 170-174 หน้า 106-108
³ วรรณคดีเล่มนี้ เป็นวรรณคดีตอลีกัษษรที่ชื่อ "อัล-คุดดอฮ์ จิน"

อัล บัฆดาดี กล่าวว่า : อัล สะบะอียะฮฺ (หมายถึง รอฟีฎะฮฺ) คือผู้ติดตาม (แนวคิดของ) อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอฺ ที่เสแสร้งคลังไค้ท่านอาลี รอฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ อย่างเกินขอบเขต และ ยัง กล่าว ้อ่าง ว่า ท่าน เป็น นบี สุกดทำถึงกับอ้างว่าท่านอาลีคืออัลลอฮฺ.

อัล บัฆดาดี ยังได้กล่าวอีกว่า : “เดิมที อิบน์ เสาดาอฺ (อับดุลลอฮฺ บิน สะบะอฺ) นั้น เป็นยิว ชาว อัล หิรอฮฺ (ในเยเมน) ต่อ มา ได้ แส ด ง ต น เ ป็ น มุ ส ลิ ม (ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน) และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำที่น่านับถือและยกย่องในหมู่ชาวกุฟะหฺ(เมืองหนึ่งในอิรัก) จึงได้(กุเรื่อง)บอกแก่คนเหล่านั้นว่า เขา ได้ พ บ ก า ร ยั น ยั น ใน คัม ภีร์ เ ต า ร อ ต ว่า “ สำหรับ นบี แต่ ละ ท่าน นั้น จะ มี ผู้ ถู ก สั ง เ สี ย (วะศียัตให้เป็นผู้สืบทอดหรือเคาะลีฟะฮฺหลังการเสียชีวิต) และ แท้ จ ริ ง อ า ลี ร อ ฎิ ยั ล ล อ ฮฺ อ น ฮฺ คือผู้ที่ท่านนบีได้สั่งเสีย(ให้สืบทอดตำแหน่ง) ต่อจากท่าน คืออลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสَّلَام.

อัล ซิฮริสตานีย ได้กล่าวถึงอิบน์ สะบะอฺว่า

และท่านยังกล่าวถึงกลุ่มสะบะฮียะฮ์ว่า :
 “เป็นกลุ่มแรกที่เชื่อว่ามีภารกิจของอิมามคนสุดท้ายด้วยหา
 ยตัวของอาลี และการกลับมาอีกครั้งของท่าน
 ต่อมาความเชื่อดังกล่าวได้ตกทอดมายังกลุ่มชีอะฮ์ -
 ถึงแม้จะมีการขัดแย้งกันระหว่างชีอะฮ์เอง
 และแตกออกเป็นกลุ่มต่างๆก็ตาม -
 ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงที่มาจากภารกิจของ อับดุลลอฮฺ บิน
 สะบะฮ์ ที่ ได้ ที่ ง ใ ้
 หลังจากนั้นชีอะฮ์ได้แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อที่แตกต่าง
 กันออกเป็นสิบๆแนวคิดและความเชื่อ จนกระทั่งเวลานี้

ดังนั้นแหละคือที่มาของการอุตริของชีอะฮ์เกี่ยวกับ
 (ความเชื่อในเรื่อง) การสังเีย การกลับมาอีกครั้งของท่านอาลี
 การหายตัวอย่างลึกลับของอิมามคนสุดท้าย
 รวมทั้งการอ้างความเป็นพระเจ้าของบรรดาอิมาม¹
 ล้วนมาจากการอุตริของชาวอิวที่ชื่อ อับดุลลอฮฺ บิน สะบะฮ์
 ทั้งสิ้น.

ทำไมชีอะฮ์จึงได้ชื่อว่า "รอฟีฎาะฮ์" ?

เชค อัล มัจ ลี ซี ยี ชา ว ซี อะ ฮ์ ได้ยกหลักฐานที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาของการตั้งชื่อดังกล่าวไว้ในหนังสือ "บิหาร อัลอันวาร" ของท่านในบทที่ว่าด้วย "ฟิฎล อัลรอฟีฎาะฮ์ วา มัดฮุ อัลตัสมียะฮ์ บิฮา" ถึงหลายรายงานด้วยกัน และเขาได้เล่าเรื่องที่สุไลมาน อัล อะมัช เข้าไปพบ อามู อับดุลเลาะฮ์ ญะอูฟิร อิบนู มุหัมมัด (เป็นรู้จักในนามว่า อัศศอดิก) ซึ่งสุไลมาน อัล อะมัช พูดกับ อามู อับดุลเลาะฮ์ ญะอูฟิร อิบนู มุหัมมัด ว่า "ฉันได้เป็นผู้ร่วมกับท่าน!! คนได้เรียกเราว่าเป็น รอฟีฎาะฮ์" แล้วอะไรคือ รอฟีฎาะฮ์? อามู อับดุลเลาะฮ์ ญะอูฟิร อิบนู มุหัมมัด ก็ได้ตอบว่า "พวกนั้นไม่ได้เป็นผู้ตั้งหรือเป็นผู้กลุ่มแรกที่เรียกพวกเราเช่นนั้น

แต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงได้ตั้งชื่อดังกล่าวแก่พวกเจ้าในคัมภีร์เตารอต อินญีล ด้วยภาษาของนบีมุซาและนบีอิซา¹

ความจริงที่ถูกต้อง เหตุที่ชีอะฮ์ได้ชื่อว่า "รอฟีฎะฮ์" (หมายถึง ผู้ที่ บ อ ก บั ด แล ะ ป ฎิ เส ฐ) นั้น เป็นเพราะเมื่อคราวที่พวกชีอะฮ์ได้เข้าไปหาท่าน ฮัยด์ บิน อาลี บิน หุเสน บิน อาลี บิน อบี ตอลิบ และเสนอแก่ท่านว่า "จงรังเกียจ อบู บักร และอะอุมร์ เสียบ และจงได้อย่ารักเขาทั้งสอง แล้วพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่าน" ท่านฮัยด์ ตอบกลับไปว่า : "ท่านทั้งสองเป็นสหายของ (ท่านรَسُول ค็อลลอลฮ์ อะ ลِّ ย ฮี วะ สَّ لِّ ลِّ م) ปู่ฉัน และฉันยังนับถือการเป็นอิมามของท่านทั้งสองด้วย" ดังนั้น ชาวชีอะฮ์จึงประกาศว่า : "ถ้าเช่นนั้นพวกเราขอปฏิเสธ (แยกตัวออกจาก) ท่าน" นับตั้งแต่นั้นมา ชาวชีอะฮ์ จึงได้ชื่อว่า "รอฟีฎะฮ์" ส่วนผู้ที่ยอมรับท่านฮัยด์ และแสดงความภักดีต่อท่าน ได้ชื่อว่า "ฮัยดียะฮ์"²

¹ ดู หนังสือ ชื่อ ดัง ก ล่า ว ห นั ง 65, 9 7

บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮ์ ได้ชื่อว่า "รอฟีฎะฮ์" นั้น เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธและไม่ยอมรับการเป็นอิมามหรือเคาะลีฟะฮ์ ของท่านอับบอ์บักกร และ อุมัร รอฎิยัลลอฮุ อันฮูมา¹ บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮ์ ถูกเรียกเช่นนั้น เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธ และบอกปิดหลักคำสอนของอิสลาม².

รอฟีฎะฮ์ แตกออกเป็นกี่พวก ?

ในหนังสือ ดาอิเราะตุล มะอาริฟ กล่าวว่
 “กลุ่มของซีอะฮูได้แตกย่อยออกมากกว่ากลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวก
 ที่เป็นรู้จักกัน”¹

ยิ่งกว่านั้น มีรายงานจาก มิชร์ บากีร์ อัล ดามาต
 ชา ว ซี อ ะ ฮู ร อ ฟิ เฎาะ ฮู ² ว่
 “แท้จริงกลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวกที่ถูกกล่าวถึงในหะดีษท่านนบี
 คือลัลลลฮอฮู อะลัยฮิวะสลัลัม นั้น คือกลุ่มของพวกซีอะฮู
 และกลุ่มเดียวที่รอดพ้นจากการตกรก คือ กลุ่มซีอะฮู อิมามิยะฮู”.

อัลมักริซีย์

กล่าวว่

: “กลุ่มของซีอะฮูมีมากถึงสามร้อยพวก”³.

ในขณะที่ อัลซิริสตานีย์ กล่าวว่ : “รอฟีเฎาะฮู
 แตกออกเป็นห้าสาย คือ สายกัยซานิยะฮู ชัยดิยะฮู อิมามิยะฮู
 หมอลิยะฮู (ผู้ที่เลยเถิด) และอิสมาอิลิยะฮู”⁴.

¹ ดูหนังสือดังกล่าว (4/67)

² ท่านคือ มุหัมมัด บากีร์ บิน มุหัมมัด อัลอิสตุระรอบาดี

ส่วน **อัลบักดาดี** กล่าวว่า : “แท้จริง พวกรอฟีฎะฮ์ หลังการเสียชีวิตของท่านอาลี รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้แตกออกเป็นสี่พวก คือ ชัยดิยะฮ์ อิมามียะฮ์ กัยสานียะฮ์ และพวกหมอลิยะฮ์ที่เลยเถิด”¹.

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชัยดิยะฮ์ นั้น ไม่ถูกจัดอยู่ในจำพวกรอฟีฎะฮ์ ยกเว้นพวก ญารูดียะฮ์ เท่านั้น. **วัลลอฮุ อะฮฺดีม**

รอฟีฎะฮ์ มีความเชื่ออย่างไร

เกี่ยวกับ "อัลบะดาอฺ"?

อัลบะดาอฺ หมายถึง การประจักษ์หลังจากการปกปิด หรือหมายถึง เกิดความเห็นใหม่ (ที่ค้านกับที่เป็นอยู่) ซึ่งทั้งสองความหมายจะเกิดขึ้นหลังจากความเขลาหรือไม่มีความรู้ ทั้งสองความหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับอัลลอส แต่พวกรอฟีฎะฮฺกลับนำความเชื่อเรื่องบะดาอฺนี้มาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอส.

อิร รอยยาน บิน อัล คีอลตุ รายงานว่า : ฉันได้ฟัง อิร วิฎอ กล่าวว่่า " อัลลอส จะไม่ส่งนบี เว้นแต่ เพื่อห้ามปรามการตีฆ่า และยอมรับความเป็นบะดาอฺของอัลลอส"¹

อบี อับดุลลาฮฺ กล่าวว่่า " ไม่มีการเคารพต่ออัลลอสด้วยสิ่งใด จะประเสริฐเท่า อัลบะดาอฺ"²

จงดูเถิดว่า พวกเขาถึงกับกล้าพาดพิงความเขลาต่ออัลลอฮ์ ในขณะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสเกี่ยวกับตัวท่านเองว่า :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ความว่า : “จงกล่าวเถิด ไม่มีผู้ใดเลยทั้งในชั้นฟ้าและบนหน้าแผ่นดินที่ล่วงรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัย นอกจากอัลลอฮ์”. (สูเราะฮ์ อัล นัมลฺ 27 : 65)

ในทางกลับกัน พวกอหิวาญชะฮ์กลับมีความเชื่อว่า บรรดาอิมามของพวกเขาสามารถล่วงรู้ถึงสิ่งเร้นลับต่างๆ ไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดจากความหยั่งรู้ของพวกเขาได้...

นี่หรือคือคำสอนและความเชื่อของอิสลามที่ท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลัม ได้นำมาเผยแผ่ !!!?

รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไร เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ?

พ ว ก ร อ ฟิ เฎาะ ฮ์
เป็นชนกลุ่มแรกที่มีแนวคิดที่ว่าอัลลอฮ์มีรูปทรง ชัยคุลอิสลาม อิบน์
ตั ย มี ยะ ฮ์ ไ ต์ ระ นู ไ ว์ ว่า
“ในบรรดารอฟีฎะฮ์ที่ริเริ่มก่ความเชื่อดังกล่าวได้แก่ ฮิซาม บิน
อัลหะกัม¹, ฮิซาม บิน สาลิม อัลญะวาลีกีญ์, ยูनुส บิน
อับดุลเราะฮ์มาน อัลกุมมีญ์ และ อญูญะฮ์ฟิร อัล อะหฺวัล²

ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นแกนนำของพวกเขาชีอะฮ์
อิม ยะ ฮ์
ต่อมาคนเหล่านี้ได้กลายเป็นพวกญะฮ์มิยะฮ์ที่ปฏิเสธศิฟาต
หรือ คุณ ลั ก ษ ณะ ทั้งหมด ของ อัล ล อ ฮ์
เช่นเดียวกับมีรายงานจำนวนหนึ่งจากพวกเขาที่อธิบายคุณลักษณะ
ะ ข อ ง อัล ล อ ฮ์ ใน เ ชี ง ล บ

รวมทั้งปฏิเสธคุณลักษณะที่ถูกต้องของอัลลอฮ์ด้วย อิบน์บาบะวัยฮฺ ได้ยกรายงานมากกว่าเจ็ดสิบสายรายงานว่า “ แท้ จ ริ ง อั ล ล อ ฮ ฮู สุบหานะฮฺวะตะอะลานั้นไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งกาลเวลา สถานที่ วิธีการ การเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะใดๆของรูปร่าง ไม่มีทั้งด้านความรู้สิกรูปร่างที่ชัดเจน และรูปภาพ ¹

ตั้ง นั้น เหน่า ผู้รู้ ของ ชี่ อะ ฮู ร อ ฟิ เฆาะ ฮู จิง ได้ เติ น ตา ม แนวนทาง อัน ง ม ง า ย นี้ พร้อมกับปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

เช่นเดียวกับที่พวกเขาปฏิเสธการลงมาของอัลลอฮ์ พวกเขา กล่าวว่า: “อัลกุรอานนั้นเป็นมัดลูกหรือสิ่งถูกสร้างมิใช่ดำรัสของอัลลอฮ์” และยังปฏิเสธการมองเห็นอัลลอฮ์ สุบหานะฮฺวะตะอะลา ในวันอาคีรัต. มีกล่าวในหนังสือ “บิหารอัลอันวาร” ว่า : “มีคนถามอบู อับดิลลาฮฺ ญะฮูฟิร อัศศอดิก เกี่ยวกับการมองเห็นอัลลอฮ์ในวันกียามัตว่าเป็นไปได้หรือไม่?”. ท่านตอบว่า : “มหาบริสุทธิ์และความสูงส่งเป็นขององค์อัลลอฮ์

ที่ทรงห่างไกลจากสิ่งนั้นยิ่งนัก
แท้จริงแล้วสายตาไม่สามารถมองเห็นได้
นอกจากสิ่งที่มีสีและลักษณะวิธี ในขณะที่อัลลอสคือผู้ที่สร้างมัน¹.

นอกจากนี้
พวกเขาอ้างว่าหาผู้ที่ยอมรับถึงคุณลักษณะบางประการของอัลลอส
ฮัลลอส เช่น การมองเห็นพระองค์ในวันอาคีร์ต
ว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนาหรือมูรตัด ดังที่มีรายงานจาก
เชคของพวกเขาที่มีชื่อว่า ญะฟิร อันนัจฟีย์ ในหนังสือ "กัซฟู
อัลฆะตอฮฺ" หน้า 417

แท้จริงแล้ว การมองเห็นอัลลอส สุกหานะฮฺวะตะอาลา
ในวันอาคีร์ตนั้นเป็นสัจธรรมที่อัลกุรอานและสุนนะฮฺได้บอกไว้อย่าง
ชัดเจน ว่าเป็นไปได้และแท้จริง
โดยที่เราไม่อาจบอกได้ว่าสามารถมองเห็นอย่างไรและขนาดไหน
ดังที่อัลลอสได้ทรงตรัสไว้ว่า

لَوْ أَنِّي رَأَيْتُكَ لَكُنْتُ مِثْلَ الْوَجْدِ

ความว่า : "ในวันนั้นใบหน้า (ของผู้ศรัทธา)

จะเบิกบานและเจิดจรัส

พวกเขาได้จ้องมองไปยังองค์อภิบาลของพวกเขา”.

(อัล กิยามะฮฺ 75:22-23)

และมีรายงานในเศาะฮี้หฺ อัล บุคอรีย์ และมุสลิม¹ จาก
 ญะวีร บิน अबดุลลอฮฺ อัล บะญะลีญ์ กล่าวว่า : “ครั้งหนึ่ง
 ในขณะที่พวกเราได้นั่งอยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิเวสลัลม
 ท่านได้มองไปยังพระจันทร์เต็มดวงในคืนสิบสี่ค่ำ
 แล้วว่า ท่าน กล่าว ว่า ชี้ น มา ว่า
 ((แท้จริงพวกท่านจะได้มองเห็นองค์อภิบาลของพวกท่าน
 อ ยี่ า ง ชั ด เ จ น
 เหมือนดังที่พวกท่านกำลังมองดวงจันทร์อยู่ในขณะนี้
 โดยที่ไม่ต้องแยงกันมองแต่ประการใด))

ยังมีโองการอัลกุรอานและบทหะดีษอีกมากมาย

ที่ยืนยันถึงการมองเห็นอัลลอฮฺของผู้ศรัทธา ในวันอาคีรัต
 ซึ่งไม่อาจยกมากล่าว ณ ที่นี้ได้²

¹ อัล กุบรูลี ๑๙๑๒๑๑๑๑ 544 ๑๙๑๑๑ ๑๙๑๑๑๑ 622

รอฟีฎะฮะฮ์มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ
อัลกุรอานที่มีอยู่
ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้?

แท้จริงพวกรอฟีฎะฮ์ ที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามของ ชีอะฮ์ อ้างว่า อัลกุรอาน ที่มีในปัจจุบัน ไม่ใช่ อัลกุรอานเล่มเดียวกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมายังนบีมุหัมมัด ค็ อ ล ล ล ล อ ฮุ อ ะ ล ี ย ฮี ว ะ ส ์ ล ั ม แต่เป็นอัลกุรอานที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม และตัดแต่งมาแล้ว นักรายงานหะดีษของชีอะฮ์ส่วนใหญ่เชื่อว่า อัลกุรอานนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังที่ อัลนุรี อัล ฎ็อบเราะฮ์ซีย์ ได้กล่าวไว้ใน หนังสือ "ฟิศลุลคิดอบ ฟิ ตัหฺรีฟ กิตาบร็อบบิล อัรบาบ"¹

มุหัมมัด บิน ยะกูบ อัล กุฎัยนีย์ ได้บันทึกในหนังสือ "อุศูล อัล ก า ฟี ย ์ " ภา ย ไ ต ้ ห ั ว ้ อ ะ ร ี อ ง "แท้จริงไม่มีผู้ใดสามารถรวบรวมอัลกุรอานทั้งหมด นอกจากบรรดาอิมามเท่านั้น" ว่า ญาบิร กล่าวว่่า : ฉันได้ฟัง อับู ญะฮ์ อูฟิร กล่าวว่่า "ไม่มีผู้ใดที่อ้างตนว่า ได้รวบรวมอัลกุรอานทั้งหมด ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมา นอกจากรคนผู้นั้นต้องเป็น คน โป ้ ป ด อ ย ่าง ที่ ส ุ ด (แท้จริง)ไม่มีผู้ใดที่สามารถรวบรวมและท่องจำอัลกุรอานได้ดังที่อัล

ล อ ฮฺ ทรงประทานลงมา เว้นแต่ท่านอาลี บิน อบีตอลิบ และบรรดาอิมามหลังจากท่านเท่านั้น”¹

ญาบิร ได้รายงานจาก อนุญะอฺฟิร ว่า เขาได้กล่าวว่า “ไม่มีผู้ที่สามารถอ้างได้ว่า อัลกุรอาน มีอยู่กับเขาทั้งหมด นอกจากผู้ที่ได้รับการวะศียัตเท่านั้น”²

อิซาม บิน สาลิม รายงานจาก อนุอับบิลลาฮฺ กล่าวว่า “แท้จริงอัลกุรอานที่มลาอิกะฮฺ ญิบรีล (ทูตจากอัลลอฮฺ) นำมาประทานให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลิม นั้น เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโองการ”³ ความหมายดังกล่าวคือ พวกชีอะฮฺรอฟีฎะฮฺได้อ้างว่า อัลกุรอานที่แท้จริงนั้นมีมากกว่า อัล กุ ร อ า น ที่ มี อ ยู่ ใน บั จ ุ บั น ส า ม เ ท ่า

¹ อุศูล อัลกาฟี โดย อัล กุฎัยนีย์ (1/284)

² อ้างอิงเดิม (1/285)

³ อุศูล อัลกาฟี โดย อัล กุฎัยนีย์ (2/634) และ อัลมัจลียีย์ ซึ่งเป็นผู้รู้ของพวกชีอะฮฺได้กล่าวด้วยความมั่นใจหนังสือของเขาชื่อ มิรอาตุลอุกูด (12/525) ว่า หะดีษดังกล่าวนั้นเชื่อถือได้ และกล่าวต่ออีกว่า ก า ร ร ร าย ง า น นั น ญ ก ต้ อ ง และเป็นการรายงานด้วยตนเองที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานเป็นคำของ

ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้สัญญาว่าจะเป็นผู้พิทักษ์เราขอห่างไกลจากพวกฮีบรูด้วยพระองค์อัลลอฮ์

อะหมัด อัล กุ๊อบเราะะซีห์ ได้รายงานในหนังสือ "อัลอิหฺติญาจ" ว่า: อุมัร ได้กล่าวแก่ ซัยดฺ บิน ซาบิต ว่า : "แท้จริงอาลีได้นำอัลกุรอานที่มีการเปิดโปงความเลวของชาวมุฮาญีรีน และ อันศอรั่มายังฉัน ดังนั้นเราเห็นว่าจำเป็นต้องเขียนอัลกุรอานขึ้น(ใหม่) และตัดส่วนที่มีการเปิดโปงและบันทึกบนสถานภาพของชาวมุฮาญีรีนและอันศอรันั้นทิ้งไปเสีย".

ซัยดฺตอบรับอย่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของอุมัร แต่ก็ได้ถามอุมัรว่า : "ถ้าหากว่าอาลีได้นำอัลกุรอานที่เขาเขียนขึ้นมาเปิด เผยแก่สาธารณชน หลังจากที่ฉันเสร็จจากการเขียนอัลกุรอานดังที่ท่านขอแล้ว ความพยายามของท่านมิสูญเปล่าดอกหรือ?"

ดังนั้นอุมัรจึงถามว่า "แล้วเราจะเลียงมันอย่างไรดี?"

ซัยดฺตอบกลับไปว่า "ท่านน่าจะรู้จักวิธีดีกว่าเรา"

อุมัร จึงตอบไปว่า : "ไม่มีวิธีใดที่จะสามารถเลียง(จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้)

แล้วเราจะได้พักผ่อนเสียที” ดังนั้นอุมัรจึงได้วางแผนให้ คอลิด บิน อัลวะลีด กำจัดอาลีเสีย แต่แผนการนั้นไม่สำเร็จ...

หลังจากที่อุมัรได้ขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮ์ เอล่าเศาะหาบะฮ์ได้ร้องขอให้อาลีมอบอัลกุรอานที่ท่านครอบครองอยู่ให้แก่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้นำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่.

อุมัรเอ่ยขึ้นว่า : “นี่ อับดุล หะสัน! ทำไมท่านไม่นำอัลกุรอาน ที่ท่านเคยนำไปยังอับบักกร มาให้เราหละเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติมัน?”

อาลีตอบว่า : “ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะแท้จริงที่ฉันนำไปให้ อับบักกร คุณนั้น เพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวเขา และเพื่อไม่ให้พวกท่านสามารถแย้งได้ในวันกียามัตว่า

LSR QPO N...M

ความว่า “แท้จริงพวกเราได้หลงลืมต่อสิ่งนี้” หรือ
อ้างว่า (อัล อะรอฟ 27:172)

ความว่า “ท่านไม่ได้นำมาบอกแก่เรา”

(อัล อะรอฟ 27:129)

ที่จริงไม่มีผู้ใดที่สามารถจับต้องอัลกุรอานนี้ได้
 น อ ก จ า ก บ ร ร ด า ผู้ บ ริ สุ ท ธิ
 และผู้ที่ได้รับการสืบทอดในหมู่ลูกหลานของฉันท่านั้น”.

อู มั ร ฎ า ม ว่า :
 “มีการกำหนดเวลาแห่งการเปิดเผยอย่างแน่นอนไหม?”

อ ลี ต อ บ ก ลั บ ว่า : แน่ น อ น
 เมื่อมีผู้ที่ยืนหยัดในหมู่ลูกหลานฉันได้เปิดเผยมัน
 และเรียกร้องผู้คนให้ใช้มัน”¹

ถึ ง แ ม้ พ ว ก ชี อ ะ ฮู
 ต่างแสดงตนบอกปิดและปฏิเสธหนังสือของ อัลนุรีย อัล
 หุ อ บ ะ ร ะ ชี ย
 เพื่อปกปิดความจริงตามความเชื่อของพวกเขาที่เรียกว่า
 “ อัล ต ะ กิ ย ะ ฮู ” แต่ เป็น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ว่า
 หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยหลักฐานน่าเชื่อถือ
 ที่ได้อิงมาจากเหล่าผู้รู้จากหนังสือที่ได้รับการเชื่อถือของพวกเขา

พวกเขาต่างเชื่อมั่นและยืนยันอย่างแข็งขันว่า อัลกุรอานที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอน แต่เพื่อมิให้เป็นการสร้างควมวุ่นวายเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา ที่มีต่อ อัล กุ ร อ า น ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามปกปิดความเชื่อนี้ต่อหน้าประชาชนทั่วไป

สรุปแล้ว อัลกุรอานนั้นมีอยู่สองเล่ม คือเล่มที่รู้จักกันไป และเล่มที่ถูกซุกซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักเฉพาะวงในเท่านั้น ซึ่ง ประกอบ ด้วย สุ เ ว ะ ฮุ อ์ ล วิ ล า ย ะ ฮุ ที่ชีอะฮ์อ้างว่าถูกตัดออกไปจากอัลกุรอานฉบับปัจจุบัน ดังที่ อัลนุรีย อัล ฎ็อบเราะฮีย ได้กล่าวในหนังสือของเขาชื่อว่า "พิศลุดคิดอบ ฟิ ตัหฺรีฟ กิตาบร็อบบิล อัรบาบ" ซึ่ง อายัต ที่มี ความ ห ม า ย ว่า "และเราได้ทำให้อาลีนั้นเป็นเชยของเจ้า" พวกเขาอ้างว่าอายัตนี้ถูกตัดออกไปจากสุเราะฮ์ อัช ชัรหฺ พวกเขาไม่รู้สึกกระดากหรือเก้อเขินเลยที่กล่าวเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่ พวกเขาเอง รู้ อยู่ เดี ม อ ก ว่า

สุเราะฮ์นี้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์ (ก่อนการฮิจเราะฮ์)
ซึ่งขณะนั้นอาลียังไม่ได้เป็นเขยท่านนบีแต่อย่างใด...!

รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไร

ต่อบรรดาเศาะหาบะฮ์ท่านนบี คือลัลลลอฮุ
อะลัยฮิวะสَّلَام ?

การศรัทธาของรอฟีฎะฮ์วางอยู่บนพื้นฐานแห่งการด่าทอ
ของปวงศาสดาและอัครทูตของพระองค์

"าฟีย์ฟูรออัลก" ว่า มีรายงานจาก ญะอูฟิร อะลัยฮิสสลาม กล่าวว่่า : "ผู้คนหลังการเสียชีวิตของท่านรَسُول คื้อลล้ลลลลลลลลล อะลัยฮิวะสล้ลลล ล้วนนตคศาสนา(มูรตัด) ยกเว้่นสามคนเท่่านั้้น ฉั้ณถามเขาว่า สามคนนั้้นคื้อใคร ญะอูฟิรตอบว่า สามคนนั้้น คื้อ อัลมิกดาต บิน อัล อัศวัด, อญู ชัร อัล ฮิฟารีย และสล้لمان อัล ฟารีซีย¹

อัล มัจลิสีย ได้บันทึกใน "บิหาร อัลอันวาร" ว่า "บ่าวของท่านอาลี บิน หุเซ็น ได้กล่าวแก่ท่านว่า : การรับใช้ท่าน คื้อภาระหนักที่ของฉั้ณ ดั้งนั้้นท่านจะบอกฉั้ณเกี่ยวกับผู้ชายสองคน คื้อ อญูบักกร และอุมร์ได้ไหม?

ท่านอาลี ตอบว่า : "ทั้งสองเป็นกาฟิร ผู้ใดที่รักคนทั้งสองก็ย่อมต้องเป็นกาฟิรด้วย"

และรายงานจาก อปีหัมซะหฺ อัชชูมาลีย ว่า เขาได้ถามอาลี บิน อัล หุเซ็น เกี่ยวกับอญูบักกรและอุมร์ อาลี บิน หุเซ็น ตอบว่า "ทั้งสองเป็นกาฟิร และผู้ปฏิบัติตามเขาทั้งสองด้วย"²

¹ ดู ฟูรอ อัลกาฟีย์ โดย อัล กุลัยนีย หน้า 115

² ดูหนังสือ บิหาร อัลอันวาร โดย อัลมัจลิสีย (69/137-138)

ในคำรัสของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า

L...W V U T S ...M

ความว่า : "และอัลลอฮ์
ทรงห้ามจากการทำลามกและชั่วช้า
และการอธรรม" (อันนะห์ 16:90)

อัล กุมมีย ได้อธิบายว่า : บรรดาอูลามาคูชีอะฮ์กล่าวว่า
"พะฮูซาอู คือ อญูบักร์, มุงกัร คือ อุมัร และ บัซมี คืออุษมาน" ¹

อัลมัจลิสีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา "บิหาร อัลอันวาร" ว่า
"หลักฐานได้ชี้ให้เห็นถึงการก่อกบฏของ อญูบักร์ และ อุมัร
ร ว ม ถึง บุ ค ค ล ที่ เ ห มี อ น ทั้ง ส อ ง
ผู้ที่สาบแช่งพวกเหล่านั้นจะได้รับผลบุญและปลดปล่อยจากพวกเขา
และความอูตริซของพวกเขามีมากกว่าที่ได้กล่าวในเล่มนี้และหนังสือ
เ ล ่ ม อี น ๆ อี ก ดั ว ย
ในสิ่งที่ฉันได้กล่าวมานี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการทางนำจาก
อัลลอฮ์ไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง"²

นอกจากนี้ อัลมัจลีสีย์ ได้บันทึกในหนังสือ "บิหาร อัลอันวาร" ว่า อับูบักร, อุมัร, อุษมาน และ มุอาวิยะห์ ล้วนเป็นชาวนรก¹

พวกชีอะฮ์ ได้กล่าว(ดูอา)ในหนังสือของพวกเขาชื่อ อี ห์ ก อ ก อั ล ห์ กุ ข อ ง อั ล มَّر อ า ซี ว่า :
 พรอันประเสริฐและความสันติสุขจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัด และ วงศ์วานของท่าน และการสาปแช่งจงมีแด่สองเจวีตแห่งเผ่ากุเรช ผู้เป็นพ่อมดและมารร้าย และบุตรสาวของเขาทั้งสอง"²
 คนที่พวกชีอะฮ์หมายถึงคือ อับูบักรและบุตรสาวของท่าน อาอิชะฮ์, อุมัรและบุตรสาวของท่าน หัฟเศาะห์ รอฎิยัลลอฮิ อันฮุม

อัลมัจลีสีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า "อั ล อ ะ ก อ ะ อี ด " เขา ได้ ก ล ่า ว ว่า
 สิ่งที่สำคัญในการนับถือชีอะฮ์อิมามียะฮ์ คือ การนิกাহ์มุตอะห์เป็นเรื่องเหลว การทำฮัจญ์ตะมัตตุอ์ และการเป็นอิสระหรือห่างไกลจากบุคคลสามคน(คือ อับูบักร อุมัร

และ อูษมาน), มุอาวียะห์, ยาซีด บิน มุอาวียะห์ และทุกคนที่ต่อสู้กับท่านเคาะลีฟะฮฺฮุอัยดี"¹

ในวันอาชูรออู (วันที่สิบ เดือนมุหัรรอม) พวกเขาจะนำสุนัขมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอุมัร หลังจากนั้นก็จะช่วยกันตีและขว้างปาสุนัขตัวนั้นด้วยไม้และก้อนหินจนตาย แล้วก็นำลูกแกะมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอาอิชะฮฺ แล้วพวกเขาจะช่วยกันถอนขนและรุมทุบตีมันด้วยรอกเท้าจนตายในที่สุด² นอกจากนี้ พวกเขายังจัดงานรื่นเริงเนื่องในวันที่อุมัร บิน อัลค็อตตอบ ถูกลอบฆ่าจนเสียชีวิต และพวกเขาได้ขนานนาม อญลุอะฮฺ อัลมะญญีฮฺ ผู้เป็นฆาตกรว่าเป็น บาบา ซุญญาอูดดิน (หมายถึง ผู้กล้าแห่งศาสนา)³ ขอ อัลลอฮฺ ทรงมอบความพอพระทัยแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺและอุมมะฮฺฮฺตุลมุอฺมินีน ทุกคน อามีน

พี่น้องมุสลิมที่รัก จงเถิดว่าคนนอกศาสนาพวกนี้ได้แสดงความเคียดแค้นและปฏิบัติตัวเลวทรามอย่างไรต่อผู้คนที่ดีที่สุดใน หลังจากบรรดานบี

¹ อัลอูอะกอเอ็ด โดย อัลมััจลิสีย์ หน้า 58

² คัมเล็ด อัลเศาะฮาบะฮฺ กะตับะฮฺ อัลญิยาบ โดย เชาค ดิบัจดซีฮฺ อัค กัษ็ฮฺ

พวกเขาเป็นบรรดาเศาะหาบะฮ์ที่อัลลอฮ์และ
รَسُولของพระองค์ได้ยกย่องให้เกียรติ
ผู้ซึ่งประชาชาติทั้งหมดต่างให้การยอมรับในความเที่ยงธรรมและค
วามประเสริฐของพวกเขานอกจากนี้ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงยังจรรีกว่าพวกเขาเป็นชนร
ุ่นที่ดีที่สุด ชนผู้เป็นทัพหน้า และพลีชีพในการญิฮาดเพื่ออิสลาม

รอฟีฎะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?

ชัยคุล อีสลาม อิบน์ฮุคัยมียะฮฺได้อธิบายว่า : “พวกท่าน
จ ัง รั้ ใ ติ ด วั ่า
ความเคราะห์ร้ายของรอฟีฎะฮฺก็คือความเคราะห์ร้ายของยิว ...

พ ว ก ยิว อี้ ่า ง วั ่า
อำนาจการปกครองไม่สมควรแก่ผู้ใดนอกเสียจากลูกหลานดาอูดเท
่า ัน ัน
ในขณะที่รอฟีฎะฮฺก็อ้างว่าการเป็นอิมามจะไม่ใช่สิทธิของผู้ใด
นอกเสียจากลูกหลานอาลีเท่านั้น

พวกยิวอ้างว่าไม่มีสงครามในหนทางของพระเจ้า
จนกว่า ดัจญาล จะ ออก และ มี ดาบ ลง มา
ส่ว น ร อ ฟิ ฎ ะ ฮ ์ ก ็ อ ้าง ว ่า ไ ม่ มี
ญิฮาดจนกว่ามะฮฺดีจะออกมาและมีเสียงเรียกจากฟ้า...

พวกยิวจะปล่อยเวลาละหมาดให้ล่วงเลยจนกว่าดวงดาวจะ
ะ ชี ัน ใ ต้ ม ฟ้า ่า
ในขณะที่รอฟีฎะฮฺจะไม่ละหมาดมัฆริบจนกว่าดาวจะเต็มฟ้าเช่น
กัน ซึ่ง ขัด กับ หะดีษ ที่ ว่า ่า :

ตราบไตที่พวกเขาไม่ปล่อยให้เวลาละหมาดมัฆริบ
ให้ล่วงเลยไปจนดวงดาวเต็มฟ้า))¹ ...

พวกเขายิวได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคัมภีร์เตารอต พวกเขา
รอฟิฏวะฮ์ก็ทำการแก้ไขอัลกุรอานเช่นกัน...

พวกเขายิวไม่เห็นด้วยกับการดูบนธงเท้าหนัง(ในการอาบน้ำ
ละหมาด) แทนการล้างเท้า เช่นเดียวกันกับรอฟิฏวะฮ์ ...

พวกเขายิวจงแค้นญิบรีลและหาว่าญิบรีลที่มาจากมลาอิกะฮ์
ปี น คั ต รุ ข อ ง พ ว ก เ ข า
ส่วนรอฟิฏวะฮ์ก็กล่าวหาว่าญิบรีลสับสนในการนำวะหฺยูจ ากอัลลอ
ฮ์ให้มุหัมมัด (แทนที่จะนำไปให้อาลี)"²

¹ รายงานโดย อะหฺมัด (4/147,5/417,422) อับู ดาวูด (418) อิบน์ มาญะฮ์
(689) มีใน อัลชะวาอิด ว่า เป็นสายรายงานที่ดี

² พวกอัล ฆอรอฮ์อียะฮ์ คือพวกหนึ่งที่กล่าวหาว่า ญิบรีล นำวะหฺยูไปให้
มุหัมมัด ในขณะที่อาลี คือผู้ที่สมควรจะได้รับ พวกเขาจึงกล่าวว่า "อัล
อะมีน ไม่รักษาสัจจะ และปิดบังโองการไม่ให้ท่านอิมาม" จึงดูเกิด
พินองมุสลิม ว่าพวกเขากล่าวหาเช่นนี้ได้อย่างไร ในขณะที่อัลลอฮ์
ทรงประกาศว่า

พวกรอฟีเภาาะฮ์ยังมีส่วนคล้ายกับคริสต์
 เพราะคริสต์จะไม่มีสินสมรสให้เจ้าสาว
 พวกรอฟีเภาาะฮ์ก็ปฏิบัติเยี่ยงเดียวกัน
 พวกเขาอยู่กินกับผู้หญิงเยี่ยงสามีภรรยาด้วยมุตอะฮ์
 และถือเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทำเช่นนั้น

แท้จริงแล้วพวกยิวและคริสต์
 ยังดีกว่าพวกรอฟีเภาาะฮ์ถึงสองข้อ
 เพราะถ้าเราถามยิวว่าใครดีที่สุดในศาสนาของพวกเขา? พวกยิว
 จะตอบว่า สาวกของมูซา ส่วนคริสต์ก็จะตอบว่า สาวกของอีซา
 แต่ถ้าเราถามรอฟีเภาาะฮ์ว่า ใครร้ายที่สุดในศาสนาของพวกเขา?
 พวกเขากลับตอบว่า บรรดาสาวกของมุหัมมัด !!!¹

เชค อับดุลลอฮ์ อัลญัมยัลีย์ ได้บันทึกในหนังสือของท่าน
 "บัชลุ อัลมัญฮูด ฟิ มุซาบะฮะฮ์ อัลรอฟีเภาาะฮ์ ลี อัลยะฮูด" ว่า
 ในส่วนคล้ายของซีอะฮ์รอฟีเภาาะฮ์กับยิวคือการกล่าวผู้อื่นว่าเป็นกา

และในโอกาสอื่นมีว่า

L x w v u M

ความว่า : เขาคือผู้ที่ได้รับการเชื่อฟังและเป็นผู้ที่มีอะมานะฮ์ยิ่ง

พิ

ร

ทรัพย์สินสมบัติและชีวิตของผู้อื่นเป็นสิ่งที่อนุญาตและสนับสนุนให้กระทำ

เชค อับดุลลอฮ์ อัลญัมยลีย์ กล่าวว่า ยิวได้แบ่งมนุษย์เป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ ยิว และประเภทที่สองคือ อัลอุมะมียูน ซึ่งพวกเขาไม่ใช่ยิว พวกเขาได้ยึดมั่นว่าพวกเขาเท่านั้นที่เป็นพวกมุอฺมินหรือศรัทธาเท่านั้น ส่วนอัลอุมะมียูนเป็นกาฟิรที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ และได้มีการบันทึกในหนังสือ **อัลติลมุมด** ว่า ทุกประชาชาติที่ไม่ใช่ยิว

เ บี น ก า พิ ร

แม้กระทั่งนบีอิซาก็ไม่พ้นจากการกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรตามการยึดมั่นของยิว ดังที่ได้มีการบันทึกในหนังสือ อัลติลมุมด ด้วยการบอกถึงคุณลักษณะของอิซาว่า "อิซานั้นเป็นกาฟิร เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์" ซื่อะฮฺรอฟีฎะฮฺยังได้ยึดมั่นอีกว่า พวกเขาเท่านั้นที่เป็นมุอฺมินหรือผู้ศรัทธาเท่านั้น ส่วนที่ผู้ไม่ใช่พวกเขาที่เป็นมุสลิมนั้นเป็นกาฟิรที่มُرตัด(ตกศาสนา) พวกนี้ไม่มีสิทธิใดๆในศาสนาอิสลาม เหตุผลที่ซื่อะฮฺรอฟีฎะฮฺได้กล่าวร้ายต่อมุสลิมนั้น

ก า ร ข อ ง ศ า ส น า อี ส ล า ม และผู้ใดที่ไม่ได้นำการปกครองตามชีอะฮ์หรือฟิฏวะฮ์มาใช้ ผู้้นั้นคือกาฟิรในการยึดมั่นของพวกเขาชีอะฮ์หรือฟิฏวะฮ์เสมือนกับการไม่ได้กล่าวปฏิญาณตน(ชะฮาดะฮ์)หรือปฏิเสธหลักศาสนาบางประการ จนกระทั่งพวกเขาชีอะฮ์หรือฟิฏวะฮ์ให้ความสำคัญเรื่องการปกครองเป็นอันดับแรกจากกฎของศาสนาอีกหลายประการ

อัลบรกีญ์ ได้รายงานจาก อับดูลลอฮ์ เขาได้กล่าวว่า "ไม่มีใครตามศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีม นอกจากเราและชีอะฮ์ของเราเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นคือผู้ที่ปฏิเสธ" และมีการบันทึกในหนังสือตัฟซีรของอัลกุมีญ์ รายงานจาก อับดุลลอฮ์ เขาได้กล่าวว่า "ไม่มีใครนับถือศาสนาอิสลาม จนกระทั่งถึงวันกิยามัต นอกเสียจากพวกเรา(ชาวชีอะฮ์)เท่านั้น"¹

¹ บัซุ อัจลัมญุฮุด ฟิ มุซาบะฮะฮ์ อัลรอฟีฏวะฮ์ ลี อัลยะฮูดี โดย อับดุลลอฮ์

รอฟีฎะฮ์มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?

รอฟีฎะฮ์อ้างว่าบรรดาอิมาม เป็นผู้ที่มีอะศุม (ปลอดภัย) พวกเขายังรู้ถึงสิ่งที่เร้นลับต่างๆ อัล กุฎัยนีย์ ได้บันทึกใน "อุศูล อัลกาฟีฮ์" จากอิมามญะฟัร อัลศอดิก ว่า : พวกเราเป็นคลังแห่งความรู้ของอัลลอฮ์ เป็นผู้แปลคำสั่งของพระองค์ พวกเราล้วนบริสุทธิ์และปลอดภัยจากความผิดทุกประการ ทุกคนถูกสั่งให้เชื่อฟังเรา และห้ามทำผิดต่อเรา พวกเราเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์ ต่อผู้ที่อยู่ใต้ฟ้าฟ้า และหน้าแผ่นดิน¹

ในหนังสือดังกล่าว อัล กุลัยนี ยังได้รายงานจากญะอ์ฟิร อี ก เ ซ น กั น ภ า ย ไ ต้ บ ท ที่ ว่า "บรรดาอิมามนั้นถ้าต้องการจะรู้สิ่งใดก็สามารถยังรู้สิ่งในสิ่งนั้น" กล่าวว่่า : "แท้จริงอิมามนั้นเมื่อใดที่อยากรู้ก็จะรู้ และแท้จริงพวกเขาจะรู้ว่าเมื่อใดพวกเขาจะเสียชีวิต และพวกเขาจะไม่ตายนอกเสียจากด้วยความต้องการของพวกเขาเอง"¹

โคมัณนีย ผู้ล่งวงลับได้กล่าวในหนังสือของเขา ตะหรีร์ อัลวะสีละห์ ว่า : "แท้จริงบรรดาอิมามของเรามีหน้าที่ที่ประเสริฐ มีตำแหน่งที่สูงส่ง และเป็นผู้ปกครองโลกนี้ทั้งมวล" และ ได้ ก ล่ า ว อี ก ว่่า "แท้จริงสำหรับพวกเรา(อิมามสิบสอง)มีสถานภาพที่สูงส่ง ณอัลลอฮ์ แม้มลาอิกะฮ์หรือนบีไหนก็เทียบเคียงไม่ได้"².

จนกระทั่งพวกชีอะฮ์รอฟิฎาะฮ์ได้คลั่งไคล้ถึงขั้นมีความเชื่ อ ว่่า บ ร ร ด า อี ม า ม ข อ ง ชี อ ะ ฮ์ นั้น ดีกว่าบรรดานบีทั้งหมดเว้นแต่ท่านนบีมุหัมมัดเท่านั้น อัลมััจลิสียได้บันทึกในหนังสือของเขา "มิรอาต อัลอุกูล"

ด้วยคำกล่าวที่ว่า “แท้จริงแล้ว บรรดาอิมามทั้งหลายนั้น ย่อมดีกว่าบรรดานปีทั้งหมด ยกเว้นนบีมุหัมมัดของเราเท่านั้น”¹

ความคลั่งไคล้ของพวกชีอะฮ์ไม่ได้มีเพียงดังที่กล่าวมาเท่านั้น แต่พวกเขาอ้างเชื้ออีกว่า บรรดาอิมามนั้นคือผู้บริหารโลกนี้ทั้งหมด ดังที่ อัลคูอีย์ ได้กล่าวในหนังสือของเขา “มิสบารห์ อัลฟุกอฮะฮ์” ว่า : “สิ่ง ที่ ป ร ร ก ฎ แ จ ม แ จ ้ง คื อ ไม่มีผู้ใดมาเทียบเคียงกับบรรดาอิมามได้ในบริหารโลกใบนี้ ดังที่มีสายรายงานมา เนื่องจากพวกเขาจึงได้มีการสร้างพวกเขาเป็นเหตุในการสร้างมัจลุท(สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมด) หากไม่ใช่พวกบรรดาอิมาม ก็จะไม่มีการสร้างมนุษย์ทั้งหมด เพราะการที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นก็เพื่อบรรดา อิมาม พวกเขา คือ สาเหตุ ในการ ในการ สร้าง ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาคือผู้สร้างนอกเหนือจากอัลลอฮ์ การปกครองเช่นนี้เหมือนดังที่ อัลลอฮ์ทรงได้ปกครองมัจลุท”²

ด ั ว ย พ ร ะ อ ง ค์ อ ล ล อ ฮ์
ข้าพเจ้าขอห่างไกลจากการเลยเถิดและบิดเบือนทางศาสนาเหมือ

น พ ว ก ชี อ ะ ฮู ดั ง ก ล ่า ว
 บรรดาอิมามเป็นสาเหตุในการสร้างมัจลุ๊กได้อย่างไร?!!
 บรรดาอิมามเป็นเหตุในการมีเราได้เช่นไร?!!
 และมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการภักดีต่ออิมามของชีอะฮูอย่าง
 นั้นหรือ?!! ซึ่งอัลลอฮ์ได้ตรัสในอัลกุรอานว่า

LI H GF E D CM

ความว่า ข้าพเจ้าไม่ได้สร้างนบีและมนุษย์
 นอกเสียจากเพื่ออิบาดะห์(จงรักภักดี)ต่อพระองค์อัล
 ลอฮ์เท่านั้น [อัลซฮารียาต 51:56]

ด ั ว ย พ ร ะ อ ง ค ์ อ ัล ล อ ฮ ์
 ข้าพเจ้าขอห่างไกลจากความเชื่อดังกล่าวนั้น
 ซึ่งเป็นความเชื่อที่บิดเบือนศาสนาและห่างไกลจาก
 อัลกุรอานและสุนนะห์อันบริสุทธิ์

เชคคูลอิสลาม อิบนู ตัยมียะฮ์ ได้กล่าวว่า :
 " พ ว ก ร อ ฟิ เฎาะ ฮู อ ่า ง ว ่า
 ศาสนานั้นเป็นสิทธิของบรรดาผู้รู้และผู้นำศาสนา

และสิ่งทีหะรอมก็คือสิ่งที่พวกเขาว่าหะรอม ศาสนาก็คือสิ่งที่พวกเขาบัญญัติ”¹

ถ้าท่านต้องการที่จะรู้ว่า พวกกรอฟีฏาะฮ์นั้นเข้าชั้นซีริก กุ ฟุ ร แล ะ เ ล ย เ ถิ ด เช่น ไ ร - ขออัลลอฮ์ทรงให้เราแผ้วผ่านและห่างไกลจากสิ่งนั้น- ก็จงอ่านคำกลอนที่เขียนโดย อิบรอฮีม อัล อามิลีย์ ที่ยกย่องท่านอาลี ว่า :

ไอ้อบูหะสัน	ผู้เป็นตัวตน	ท่านคือเจ้า	ความเกรียงไ
แห่งพระเจ้า		อันสูงล้ำ	
ท่านผู้รู้	ความลึกลับ	แม้มีคม	มิปิดท่า
ทุกแห่งหน		ได้ดอกฤ	
ท่านผู้คุม	วงล้อม	ทั้งสายธาร	สีช
แห่งจักรวาล		ท่านครอบครอง	
ชีวิตท่าน	ท่านเอง	แม้ท่านร้อง	สั่งให้ตา
เป็นเจ้าของ		รอดวายพลัน	

อีกผู้หนึ่งที่เขียนบทกลอนยกย่องท่านอาลี เช่นกันคือ อาลี บิน สุลัยมาน อัล มะซีดีย์ ซึ่งมีว่า :

โอ้ อбуหะสัน ผู้เป็นคู่นางอันประเสริฐ
 ผู้เป็นสี่เคียงพระเจ้า และวิญญูณแห่งรสุล
 เป็นจันทร์เพ็ญอันเรืองรอง เป็นทั้งดาววันแห่งปัญญา
 เป็นบ่าวแห่งราชา ทั้งที่ท่านคือราชันย์
 นปีเรียกหาท่านยามวันชีวันจะมลาย
 ชีแจงแกลงไขในวันแห่งฆอดิร
 ว่าท่านนี้เป็นผู้นำเหล่าศรัทธาต่อจากเรา
 ทั้งศักดิ์แห่งผู้นำก็มอบให้
 กาลต่อไปทุกอย่างนั้นเพียงท่านครอง
 โอ้ท่านผู้รู้ทุกสิ่งในทรวงอก
 ท่านผู้เรียกให้ศฟพื้นจากสุสาน
 พิพากษาวันกียามัตท่านจัดการ
 ท่านคือผู้ฟัง ทั้งเห็นและรอบรู้
 ท่านปรีชา และสามารถในทุกอย่าง
 ปราศจากท่าน ไหนเลยดาวจะโคจร
 ...

ท่านผู้พูดกับชนผู้บันทึก
 ไม่มีท่าน มุซาหรือจะพูด
 มหาบริสุทธิ์ใ้ผู้สร้างท่านขึ้นมา
 ท่านผู้เห็นความลับของชื่อท่านในสากล
 ความรักท่านเจิดจรัสดังสุริยันที่ส่องแสง
 ผู้เคียดแค้นตัวท่านและชิงชัง
 เปรียบเหมือนดังชันยาเร็ว ที่ดำปี๋
 ผู้ใดที่ล่วงลับ และผู้ใดที่จะเกิด
 ทั้งรสุล และบรรดาเหล่านั้น
 ทั้ง กอลัม ลุหุมะหุฟุซ และจักรวาล
 บ่าวทุกคน ล้วนเป็นสิ่งที่ท่านครอง
 อญุ หะสัน ใ้ ผู้คุมทุกสรรพสิ่ง
 ที่พิทพิงผู้ถูกขับและผู้แทน
 ผู้แจกน้ำแก่คนรักในวันนั้น
 ปฏิเสธท่าน ย่อมไม่เชื่อต่อวันฟื้น
 อญุ หะสัน ใ้ อาลี ผู้เกรียงไกร
 ความรักดีที่ฉันมีส่องแสงจ้าในสุสาน
 ชื่อท่านนั้นเป็นเครื่องหมายยามคับขัน

เมื่อการแห่งพระเจ้าผู้สูงส่งได้มาถึง
และเสียงเรียก ให้ไปแล้ว ให้ไปแล้ว
มีหรือท่านจะทิ้งขว้างผู้เคียงข้าง.

มีมุสลิมที่ยึดมั่นกับหลักคำสอนของอิสลามคนใดบ้างสามารถกล่าวบทยกย่อง(มนุษย์ด้วยกัน)เช่นนี้? ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ แท้จริงชาวญะฮิลียะฮ์ ยังไม่ตกในการตั้งภาคี (ชิริก) การปฏิเสธและความเฉยเกิดถึงขั้นที่รอฟิฎะฮ์เป็นอยู่ดังที่เห็นนี้

รอฟิฎะฮ์มีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮ์ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?

พวกรอฟิฎะฮ์เป็นผู้ทีู่กความเชื่อนี้ อัล มุฟิต ได้กล่าวว่า "พวกอิมามียะฮ์ล้วนมีความเห็นว่า ผู้ที่ตายไปแล้วบางส่วนจำนวนมากต้องฟื้นขึ้นอีกครั้ง(ก่อนวันกิยามัต) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" ¹ นั่นก็คือในช่วงท้ายชีวิตโลก อิมามคนสุดท้ายที่พวกเขาเรียกว่า อัล กออิม (ผู้ยืนหยัด)

จะออกมาจากที่หลบซ่อน
และประหารศัตรูที่เป็นนักการเมืองทั้งหมด
หลังจากนั้นจะคืนสิทธิทั้งหมดให้เป็นของชีอะฮ์
ซึ่งถูกแย่งชิงไปโดยพวกอื่นมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ¹

ชัยยิด อีร์ มุรตะฎอ ในหนังสือ อัลมะสาอิล อัลนาศิรียะห์
ได้กล่าวว่า : อับู บักร และอุมัร จะถูกจับกางเขนบนต้นไม้
ในวันแห่งการปกครองของอัล มะหฺดี อิมามคนที่สิบสอง
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ยืนหยัดแห่งครอบครัวมุหัมมัด
ต้นไม้ นั้นเป็นต้นไม้ที่เขียวสด
แต่หลังจากที่คนทั้งสองถูกนำไปกางเขนไว้ มันก็จะแห้งตาย²

อัล มัจลิสซีย ในหนังสือ หักกุลยะกิน ได้รายงานจาก
มุหัมมัด อัล บากิร ว่า : “เมื่อกำเนิดมะหฺดี อาอิชะหฺก็จะมีขึ้น
เพื่อมารับการลงทัณฑ์ที่ผิดประเวณี”³

ความเชื่อในเรื่องนี้ เติบใหญ่มาเรื่อยๆ
จนกระทั่งพวกเขาเชื่อว่า ชีอะฮ์และบรรดาอิมามทุกคนของพวกเขา
จะฟื้นขึ้นพร้อมกับคู่ปรับของพวกเขาทั้งหมด
ความเชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงความเคียดแค้นที่สะสมอยู่ในหัวใจของพวกเขา

¹ ๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ โดย ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑

เขา และได้กลายมาเป็นเรื่องราวไร้สาระที่พวกเขาสูงขึ้น
 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่พวกเขาจะบะอียะฮ์ใช้ในการปฏิเสธวันอาคีร์
 การฟืนอีกครั้ง หมายถึง

การที่ได้ล้างแค้นหรือแก้แค้นต่อผู้ที่เป็นศัตรูของชีอะฮ์
 แต่แล้วใครคือศัตรูของชีอะฮ์?? พี่น้องมุสลิมครับ
 การรายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความอิจฉาริษยาของชีอะฮ์ต่อมุ
 สลิมน และความจงรักภักดีของเขาต่ออิวและคริสเตียน

อัลมัจลิสีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา บิหาร อัลอันวาร
 "รายงานจาก อับดู บะซีร์ จาก อับดู ดุลลฮฺ ก่ล่าวว่า :
 เขาได้บอกแก่ฉันว่า "โอ้ อับดู มุหัมมัด ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเห็น
 การลงมาของท่าน อัลกออิม(ผู้ยืนยัด)สู่มัสยิด อัล ชะห์ละห์
 พร้อมกับครอบครัวเขา..." จนถึงคำพูดของเขาที่ว่า ฉันได้ถามว่า :
 แล้วพวกที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้รับการตอบแทนจากผู้ยืนยัดเช่นไร?
 อับดู บะซีร์ ตอบว่า : ให้ความจำนนต่อพวกเขา เหมือนที่ท่านรสุล
 คี อ ล ลั ล ล อ ฮฺ อ ะ ลั ย ฮี ว ะ สั ล ลั ม
 ได้ให้จำนนต่อพวกเขาด้วยการที่พวกเขาต้องจ่ายภาษี
 ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ที่นำเวทนา" ฉันก็ได้ถามว่า
 "แล้วใครคือศัตรูของพวกเขา?" เขาตอบว่า : โอ้ อับดู มุหัมมัด!!

เมื่อใดที่ผู้ยืนยัดมาถึง แต่วันนี้
 สิ่งดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพวกเราและพวกท่านอยู่
 เมื่อผู้ยืนยัดลงโทษพวกเขาเพื่ออัลลอฮ์ เพื่ออรสูด
 และเพื่อพวกเราทุกคน ก็จะไม่มีการมาล่อลวงท่านอีก”¹

พี่น้องมุสลิมควรทราบว่าอิมามมะหฺดียฺ ของชาวชีอะฮ์
 ได้ยอมจำนนทุกอย่างต่อยิวและคริสเตียน
 แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาทำสงครามกับผู้ที่ไม่สอดคล้องกับพวกเขา
 นั่นคือชาวสุนนะหฺ มีคำกล่าวของชีอะฮ์ผู้หนึ่งว่า
 นี่คือการตอบแทนต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่ออะหฺลุล อับบียตุ
 แต่ชาวสุนนะหฺ ไม่ได้เป็นศัตรู
 ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องได้รับการตอบแทนด้วยการหลั่งเลือดจากอิม
 มามมะหฺดียฺ ของพวกรอฟีฎะฮ์

ผมขอเรียนให้ทราบว่า
 มีการรายงานจำนวนมากจากรอฟีฎะฮ์ที่ยืนยันว่า อัลนาศิบะหฺ
 คือชาวสุนนะหฺ ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้จากหนังสือ
 อัลมะฮาสิน อัลนัฟสานียะหฺ โดย हुसेन आला कुसुपुर อัลदारอซียฺ
 อัลบะหฺรอเนีย, อัชชีฮาบ อัลชากิบบี บายาน มะอฺนา อัลนาศิบ โดย
 ยูซุฟ อัลบะหฺรอเนีย

อะไรคือความเชื่อ อัตตะเกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟีฎะฮ์ ?

นักวิชาการของพวกรอฟีฎะฮ์คนหนึ่งได้ให้ความหมาย
อัต ตะเกียะห์ ว่า คือ "การที่ท่านพูด
หรือทำในสิ่งที่ท่านไม่มีความเชื่อ
เพื่อที่จะระงับภัยที่จะมาถึงตัวท่าน หรือทรัพย์สินสมบัติ
หรือมีจุดประสงค์เพื่อคงซึ่งความมีเกียรติของท่านไว้"¹

พวก ร อ ฟิ ฎ า ฮ์ ห า ว่า ท่าน ร สูล
คือลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลิม ได้ใช้วิธีนี้กับ อัลดุลลอฮ์ บิน อับบัยย์
บิน สาลูล ใน วัน ตาย ของ หั ว ห น้ า มุ น า ฟิ ก ผู้ นี้
โดยที่ท่านได้ละหมาดศพของเขา อุมัรได้ถามว่า : อัลดอฮ์
ไม่ได้ห้ามท่านทำเช่นนี้หรือ ? ท่านรَسُولตอบว่า : ซ้ำก่อน

ท่านไม่รู้สิ่งที่คุณขอให้เขา แต่จริงๆ คุณขอว่า
ขออัลลฮอฮุทรงสุ่มไฟในห้องของเขา จงเติมไฟในสุสานของเขา
และจงเผาเขาด้วยไฟอันหมกไหม้¹

โ อ้ม ส ลิ ม ! !

จึงดูเถิดว่าคนพวกนี้ปั้นเรื่องโกหกโดยใช้วาตะของท่านรูด
คืออัลลฮอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม เช่นไร ? เราจับได้หรือ
ว่าบรรดาสาวกของท่านนบีจะเมตตา มุนาฟิกผู้นี้
ในขณะที่ท่านนบีที่เปี่ยมด้วยความปราณีต่อพวกเขา กลับสาปแช่ง
เขาผู้นี้ ?

อัล กุลัยนี ใน อุศูล อัลกาฟี บันทึกรายการ อับดุลลาฮุ
ว่า : นี้ อ บู อู มั ร
แท้จริงแล้วในลึบของศาสนาคือการเสแสร้ง (ตะกียะห์)
ไม่มีศาสนาสำหรับผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้น การเสแสร้งต้องทำในทุกเรื่อง
ย ก เ ว้ น ก า ร ตี ม นี้ ำ เ ม ำ
และการไม่ลบบนถุงเท้าหนัง (ในการอาบน้ำละหมาด)

อัล กุลัยนี ได้บันทึกจาก อับดุลลาฮุ อีกเช่นกันว่า :
จงปกป้องศาสนาของพวกเขา และจงรักษามันไว้ด้วยการเสแสร้ง
เพราะแท้จริงไม่มีอิมานสำหรับผู้ที่ไม่เสแสร้ง²

จนกระทั่ง พวกกรอ ฟิ เฎาะ สุ ถึงขั้นที่ว่าอนุญาตให้สาบานนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺ เพราะ ะ ถี อ ว ่า เ ป็ น ก าร เ ส แ ส ร ั ้ง !! เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ห่างไกลจากสิ่งนั้น

อัลหุร อัลอามิลีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา วะสาอิด อัชชีอะฮฺ ว่า รายงานจาก อิบน์ บะกัร จาก ชะรอรอฮฺ จาก อภิญาฬร ว่า : ฉันบอกแก่ อิบน์ บะกัร ว่า "แท้จริงเมื่อครั้งที่เราได้เดินผ่านกลุ่มพวกเขา พวกเขาก็ได้ขอให้เราสาบานเกี่ยวกับสมบัติของเราว่าเราได้จ่ายซะกาตแล้ว" อิบน์ บะกัร กล่าวว่า "นี่ ชะรอรอฮฺ!! หากเจ้ารู้สึกหวาดกลัว ก็จงสาบานตามที่พวกเขาต้องการ" ฉัน น ถ ่า ม ว ่า ำ ให้ฉันพูดเพื่อให้ฉันหลุดพ้นและอิสระจากพวกนั้นใช่ไหม? อิบน์ บะกัร ก็ตอบว่า ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ อีกรายงานหนึ่งจาก สิมาอะฮฺ จาก อบู อับดิลลาฮฺ กล่าวว่า "เมื่อผู้ใดสาบานด้วยการเสแสร้งทำให้เขาไม่ได้รับอันตรายถึงแม้เขาเกลียดที่จะทำเช่นนั้น แต่เขาก็จำเป็นต้องทำ" ¹

ดังนั้น พวกรอฟีฎะฮ์จึงถือว่า อัด ตะกียะห์ หรือ การเส แส รุ่ง เป็น สิ่งที่ จำ เป็น ต้อง ทำ และไม่สามารถที่จะดำเนินบนแนวทางของพวกเขาได้ ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ พวกเขาจะเรียนรู้มันทั้งลับๆ และโดยเปิดเผย และ ใ ช้ ม้ น เมื่ อ มี เ ห ตุ ค้ บ ขั น ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ดังนั้นจงระวังและระวังพวกรอฟีฎะฮ์อย่างยิ่งยวด

อะไรคือความเชื่อ อัด ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์)
ของพวกรอฟีฎะฮ์?

ความหมายของอัสตินะห์คือ ดินบริเวณหลุมฝังศพท่าน หุเสน รอฎีย์ลลอฮฺ อันสุ มุห์หมัด อันนุมาน อัล ฮาวิษี เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหลงทาง ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "อัสซัยคุล อัลมุฟีด" ได้อ้างในหนังสือของเขา อัลมิซาร์ ว่า จาก อญู อับ ดิล ลา ฮฺ ว่า : ดิน จาก หลุม ศพ ท่าน หุเสน เป็นยาบำบัดสำหรับทุกโรคภัย มันเป็นยาอันยิ่งใหญ่

แ ละ อับ ดุ ล ล อ ฮฺ ก ล่า ว ว่า : พวกเขาจงเปิดปากทารกของพวกเขาด้วยดินจากหลุมฝังศพท่าน หุเสน

ยังมีรายงานอีกว่า : มีผ้าจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยัง อญู หะซัน อัร ริฎอ จาก ครูชาน ระหว่าง ผ้ามีดินติดอยู่ ผู้ที่มาส่งผ้า นั้นจึงถูกถามว่า มันเป็นดินอะไร ? เขาตอบว่า : ดิน จาก หลุม ศพ หุเสน ไม่มีอะไรที่ถูกส่งนอกเสียจากต้องมิดินนี้ติดไปด้วย แ ละ ยั ง ก ล่า ว อี ก ว่า : มันเป็นดินที่ให้ความสงบสุขด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ

ยังมีรายงานอีกเช่นเดียวกันว่า มีชายผู้หนึ่งได้ถาม อัศศอดิก ถึงการกินดินดังกล่าว อัศศอดิก ตอบว่า :

.....

และด้วยสิทธิ์แห่งนบีผู้เก็บมันไว้ และด้วยสิทธิ์แห่งผู้สืบสานที่พำนักอยู่ ณ ที่นั้น ข้าขอให้พระองค์ทรงประทานความสันติแก่ันปีมุหัมมัดและครอบครัวของท่าน และขอให้พระองค์จงทำให้เป็นยาบำบัดแก่ทุกโรคภัย ให้เป็นความปลอดภัยจากทุกสิ่งที่อันตราย และให้เป็นสิ่งป้องกันจากทุกความชั่วร้ายทั้งปวง

อับดุลิลลาฮฺ ฎกถามถึงการไ้ดินจากหลุมฝังศพหัมซะห์ (ลุงของท่านนบี) และหลุมศพหุเสน ว่าอันไหนประเสริฐกว่า ท่านตอบว่า : ประคำที่ทำมาจากดินแห่งหลุมศพหุเสน จะกล่าวตักขีร์ด้วยมือโดยที่เจ้าของไม่ต้องกล่าวมัน¹

ขณะเดียวกันรอฟีฎาะฮฺยังอ้างอีกว่า ชีอะฮฺกำเนิดมาจากดินพิเศษ พวกสุนนี้นั้นถูกสร้างมาจากดินชนิดอื่น แล้วดินทั้งสองชนิดถูกนำมาเคล้ากัน ดังนั้นบาปอะไรที่พวกชีอะฮฺทำ นั่นคือผลมาจากดินของพวกสุนนีย์ ส่วนความดีของชาวสุนนีย์ก็คือผลมาจากดินของพวกชีอะฮฺ

1.

ความชั่วและบาปของชีอะฮ์จะถูกโยนให้พวกสุนนีย์จนหมดสิ้น และความดีของสุนนีย์ก็จะกลับไปเป็นของพวกชีอะฮ์¹

รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์
(อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?

รอฟีฎะฮ์ ถือว่า สมบัติและเลือดของชาวสุนนีย์ เป็นที่อนุมัติให้ยึดและหลังได้ อัล ศอตุก ได้บันทึกในหนังสือ อัลอิดีล รายงานจาก ดาวูด บิน ฟิรกีฮ์ ว่า : ฉันได้ถามอบู อับดิลลาฮ์ ถึงพวกสุนนีย์ว่า ท่านมีความเห็นอย่างไร ? ท่านตอบว่า : เลือดนั้นหลังได้ แต่ฉันกลัวท่านจะถูกทำกลับเช่นเดียวกัน ดังนั้นให้ท่านใช้วิธีกลบด้วยกำแพง หรือจมนพวกเขาในทะเล

เพื่อมิให้ท่านถูกจับได้. ฉันทถามต่อว่า : แล้วสมบัติของพวกเขา ?
ท่านตอบว่า : เท่าใดที่ท่านเอาได้ก็จงเอามันมา¹

รอฟีฎาะฮ์มองว่าทารกที่เกิดมาจากพวกเขาล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่สำหรับผู้อื่นนั้นมิใช่ ฮาซิม อัลบะหร์อญี๋ได้บันทึกในหนังสือของเขา อัล บูรฮาน รายงานจาก มัซฮัม บิน ยะหฺยา จากญะฟัร บิน มุหัมมัด ว่า "ไม่มีผู้ใดที่เกิดมานอกเสียจากอิบลิสจะอยู่ด้วยในขณะนั้น หากเขารู้ว่าทารกที่เกิดมานั้นเป็นชีอะฮ์ เขาก็จะสกัดกั้นทารกนั้นจากมารร้ายชัยตอน ถ้าหากทารกนั้นไม่ใช่ชีอะฮ์ อิบลิสก็นำนิ้วชี้ของเขาไปอัดในทวารหนักของทารกที่เป็นเพศชาย เนื่องจากด้านหน้าเป็นอวัยวะเพศไม่สามารถจะอัดนิ้วได้ เหตุผลเพื่อจะทำใ้ทารกนั้นเป็นคนไม่ดี และหากเป็นเพศหญิงก็จะอัดนิ้วชี้ของเขาในอวัยวะเพศเพื่อให้ทารกนั้นเป็นคนเลว ด้วยเหตุนี้เองทารกจึงร้องไห้อย่างรุนแรงในขณะที่เกิดมาจากท้องแม่²

จนกระทั่งชีอะฮ์รอฟีฎาะฮ์ถือว่ามีมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นเป็นลูกชิโน (เกิดจากการผิดประเวณี)!! อัลกุฎัยนีย์

ได้บันทึกในหนังสือของเขา อัคราภฺญาอะฮฺ มิน อัลกาฟี๋ย รายงานจาก
 อนุหัมชะหฺ จาก อนุ ญะฟิร กล่าวว่่า : “ฉันได้บอกแก่ อนุ ญะฟิร ว่่า
 แ ก้ ท้ จ ริ ง
 สหายของพวกเขาบางคนได้กล่าวและตำหนิแก่ผู้ที่ขัดแย้งกับพวกเขา
 ข่า ” อนุ ญะ ฟิ ร ก็ ไ้ ต อ บ ฉั น ว่่า :
 เพียงพอแล้วในสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขา และพูดต่ออีกว่่า :
 ฉั น ข อ ส่า บ่า น ดั ว ย อัล ล อ ฮฺ !! โ้ อ อนุ หั ม ชะ ห์
 แท้จริงแล้วมนุษย์ทั้งหมดเป็นบุตรของหญิงที่ชีนา(ผิ ด ประเวณี)
 นอกเสียจากซีอะฮฺของเราเท่านั้น”¹

นอกจากนี้ ซีอะฮฺรอฟีภฺญาอะฮฺยังมองว่่า
 ชาวสุนนียนั้นตกศาสนาอย่างต่ำช้ากว่าพวกยิวและคริสต์
 เพราะยิวและคริสต์นั้นเป็นกาฟิรโดยดั้งเดิม ในขณะที่ชาวสุนนีย
 เป็นพวกที่ตกศาสนาหลังจากที่เคยนับถือมาก่อน
 ประการหลังเป็นที่ยอมรับกันว่่า โสมมกว่าประการแรก
 ดังนั้นพวกซีอะฮฺรอฟีภฺญาอะฮฺจึงไม่เนิงเฉยที่จะให้ความช่วยเหลือศัตรู
 เ ฟี อ ลั ม ลั า ง ข่า ว สุน นี ย
 ดังที่เห็นเป็นประจักษ์พยานในประวัติศาสตร์²

¹ อัลจาภฺญาอะฮฺ มิน อัลกาฟี๋ย โดย อัลดัดเยี๋ย 8/285

ในหนังสือ “วะสาอิล อัชชีอะฮ์” จาก อัล ฟูฎัยล์ บิน ยะซาร์ กล่าวว่่า : ฉันได้ถาม อับู ญะฟัร ถึงสตรีชีอะฮ์ว่าฉันสามารถสมรสเธอให้กับสุนนีได้ไหม? ท่านตอบว่า : ไม่ได้ เพราะพวกนี้เป็นกาฟิร ¹

ชาวสุนนีเรียกพวกที่เกลียดชังท่านอาลี บิน อบี ตอลิบ ว่าเป็น นะวาซิบ แต่พวกชีอะฮ์กลับเรียกชาวสุนนีว่าเป็น นะวาซิบ เสียเอง ด้วยเหตุที่ชาวสุนนี ยอมรับการเป็นอิมามของท่าน อับู บักร, อุมัร และอุษมาน ก่อนท่านอาลี พร้อมกับการยกย่อง อับูบักร, อุมัร และ อุษมาน เหนือกว่าอาลี ในสมัยของท่านท่านรَسُول ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิเวสَّلัลม ยังมีชีวิต หลักฐานในเรื่องนี้ก็คือ อิบน์ อุมัร ได้รายงานว่่า : พวกเราได้ยกย่องบรรดาผู้คนในสมัยของท่านรَسُول

(25/151) และดูหนังสือ กัยพะ ตะคอละ อัตตาทาร์ บิลาด อัลมุสลิมีน โดย ดร. สุลัยมาน บิน หะมัด อัลเอาตะห์. จึงดูเถิดว่่า พวกชีอะฮ์ที่อริกันได้ให้ความร่วมมือกับผู้ที่เข้ามาครอบครองและยึดอำนาจไป ะ เ ท ศ ข อ ง ต น อ ย ่า ง ไ ร และหลักฐานที่ยืนยันคือการทำชาวสุนนีถูกสังหารโดยชีอะฮ์ที่ฟัลญุวะห์และ ดิกษวอะฮะมา่งกีจีฮวอสงเจี๋ยลวฮ์เศยเอะฮ์||

คือลัลลลอฮุ อะลัยฮิเวสัลลัม และได้ยกย่องท่านอับู บักร หลังจากนั้นก็เป็นอุมัร และอุษมาน(ตามลำดับ) รายงานโดย อัลดนูออรี

อັต ตอบะรอเนีย ใน อัลดกะบีร มีรายงานเพิ่มว่า : ท่านรสูลคือลัลลลอฮุ อะลัยฮิเวสัลลัม รู้เรื่องดังกล่าว และไม่ได้ห้ามอะไร

ในรายงานของ อิบนู อะสะกีร มีว่า : พวกเราได้ยกย่องท่านอับู บักร, อุมัร, อุษมาน และอาลี

รายงานจาก อิมาม อะหฺมัด และคนอื่นๆ ว่า ท่านอาลี บินอบี ตอลิบ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้เคยกล่าวว่า : ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ประชาชาตินี้หลังจากท่านนบีคืออับู บักร หลังจากนั้นก็เป็นอุมัร และหากฉันต้องการ ฉันก็จะเรียกว่าฉันคือบุคคลที่สาม(หลังจากอับู บักร และ อุมัร)

อ ั ช ะ ฮ ะ บ ี ย ์ ก ล ่า ว ว ่า : รายงานนี้เป็นรายงานมุตะวาติร (หมายถึง เป็นสายรายงานที่มากกว่าสิบขึ้นไปและเป็นที่ยอมรับโดยปริยาย)¹

อ ะ ไ ร คื อ มุ ต อ ะ ห์
 และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟีญา
 ะฮู ?

มุ ต อ ะ ห์ หรือ ก า ร ส ม ร ส ั ว ค ร า ว
 ในความเชื่อของรอฟีญาะฮู มีความสำคัญที่พิเศษ -
 ขออัลลอฮฺทรงให้เรารอดพ้นจากความเชื่อนี้ - ในหนังสือ มั่นฮ์ญ
 อัศศอดิกีน โดย ฟัตหุลลอฮฺ อัล กาชานีย์ ได้รายงานจาก อัศศอดิก
 ว่า :
 มุ ต อ ะ ห์ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฉันและศาสนาของบรรพบุรุษข
 องฉัน ผู้ใดที่ปฏิบัติมัน ย่อมแสดงว่าเขาได้ยึดถือศาสนาของเรา
 ผู้ใดที่ปฏิเสธมัน ผู้นั้นก็คือผู้ปฏิเสธศาสนาของเรา
 ห น ้า ขั้ า ผู้นั้นคือ ผู้ที่ ปฏิ บั ตี ต าม ศา ส น า อื่น
 บุตรที่ได้จากการมุตอะห์ดีดีกว่าที่ได้จากภรรยาผู้เป็นคู่ชีวิต
 และผู้ใดที่ปฏิเสธมตอะห์ ย่อมต้งเป็นกาฟิรหมด¹

อัล กุมมีย์ ในหนังสือ มั่น ลา ยะห์ฎุรฮู อัลพะเกีย ได้รายงานจาก อับดุลลอฮฺ บิน ลินาน จากอบู อับดิลลาฮฺ ว่า : แท้จริง อัลลอฮฺ ผู้ทรงบารอกัต และสูงส่งนั้น ได้ห้ามชื้อฮะฮูจากของมีนเมาในหมู่เครื่องมือและได้ทดแทนมันด้วยมุตอะห์¹

ในหนังสือ ตัฟซีร มั่นฮัจญ์ อัศศอดิกีน โดย มุลลา ฟัตหุลลอฮฺ อัลกาซานีย์ รายงานว่า "ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า : ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์หนึ่งครั้ง เขาจะได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกหนึ่งส่วนสาม ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์สองครั้งเขาจะรับการปลดปล่อยจากไฟนรกสองส่วนสาม และผู้ใดทำการมุตอะห์สามครั้งเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกทั้งหมด"

จากอ้างอิงเดียวกัน "ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า : ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์หนึ่งครั้งเขาจะปลดปล่อยจากการโกรธกริ้วของผู้ทรงยิ่งใหญ่ในหมู่

ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์สองครั้งเขาจะเข้าร่วมกับฝูงชนที่ทำความดี และผู้ใดที่ทำการมุตอะห์สามครั้งเขาจะมาร่วมอยู่กับฉันในสวนสวรรค์”

รายงานจากอับอิงดังกล่าวอีกเช่นกัน “ท่านนบี ศ็อล ลั ล ล อ ฮุ อะ ลั ย ฮี วะ ลั ล ม ก ล่า ว ว่า : ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์หนึ่งครั้ง ตำแหน่งของเขาเสมือนกับหุเสน ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์สองครั้งตำแหน่งของเขาเสมือนกับหะสัน ผู้ใดที่ทำการมุตอะห์สามครั้ง ตำแหน่งของเขาเสมือนอาลี บิน อ บี ต อ ลี บ และผู้ใดทำการมุตอะห์สี่ครั้งตำแหน่งของเขาเสมือนกับฉัน”¹

รอฟีฎอฮุ ไม่ได้กำหนดจำนวนที่แน่นอนสำหรับการมุตอะห์ ใน ฟุรอุ อัลกาฟีย์, อัตตะหะซีบ และ อัล อีสติบศอร จาก ชุรอรอฮุ กล่าวว่่า : ฉันได้ถาม อบี อับดิลลาฮุ เกี่ยวกับมุตอะห์ ว่าเฉพาะสี่คนเท่านั้นหรือ ? ท่านตอบว่า : จงสมรสกับพวกนางได้เป็นพัน เพราะแท้จริงพวกนางคือสตรีที่ถูกจำง และรายงานจาก มุหัมมัด บิน มุสลิม จากอบี ญะฟัร กล่าวว่่า : มุตอะห์ไม่ใช่เฉพาะสี่

เพราะไม่มีการหย่าสำหรับพวกนาง พวกนางไม่ได้รับมรดก
แต่พวกนางเป็นพวกที่ถูกว่าจ้าง¹

เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไร ในขณะที่อัลลอสทรทริสว่า :

= < ; : 9 8 7 6 M
F E D C B A @ ? >
L M L K J I H G

ค ว า ม ว ่า :
และพวกเขา(ผู้ศรัทธาที่ได้รับความสำเร็จในอาคีร์ต)
คือ บรรดาผู้ที่รักษาอวัยวะเพศจากสิ่งที่จะหะรอม
นอกเสียจากจะเป็น บรรดาภรรยาหรือเหล่าข้าทาสของ
พวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถูกประณาม
ส่วน ผู้ใดที่ เล ย เ ถิ ด ไป จ า ก นั้ น
พ ว ก เ ข า ก ็ คื อ ผู้ ที่ ทำ เ กิ น ข อ บ เ ข ต
[อัลมูอุมินูน 23:5-7]

โครงการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ที่อนุมัตินั้นมีเฉพาะผู้เป็นภรรยาและข้าทาสเท่านั้นที่เหลือนอกจากนี้ถือเป็นหะรอม และผู้หญิงที่เป็นมุตอะห์คือคนที่ถูกจ้างหรือถูกเช่า ดังนั้นนางจึงไม่ใช่ภรรยา ไม่ได้รับมรดกและไม่ถูกหย่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่านางเป็นโสเภณี -ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองเรา

ท่านเชค อับดุลลอฮฺ บิน อัล ญับรีน ได้กล่าวว่า :
 พวกโรฟิฎะฮฺได้ยกอ้างการมุตอะห์ด้วยดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า :

' & % \$ # " ! M
 1 0 / . , + *)(
 7 6 5 4 3 2
 > = < ; : 98
 L @ ?

ความว่า : และบรรดาสตรีที่มีสามี
 (ถือเป็นหะรอมสำหรับพวกเจ้า)

และเป็นที่ยอมรับนอกเหนือจากที่กล่าวมา
 ด้วยการที่สุเจ้าจัดหาด้วยสมบัติของสุเจ้าโดยบริสุทธิ์
 ธิและไม่เป็นการผิดประเวณี
 ที่สุเจ้าได้ร่วมกับพวกนางก็จึงให้สินทรัพย์กับพวกนา
 ง โดยที่การนี้เป็นเรื่องบังคับ
 และไม่เป็นความผิดถ้าสุเจ้าจะให้แก่พวกนางมากก
 ว่าจำนวนที่เป็นการบังคับนั้น

[อันนิสาฮ์ 4:24]

ค ำ ๑ ต ๑ บ ก ี ค ี ๑
 โองการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน(ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมุตอะหะ)
 ตั้งแต่โองการที่ 19-24 ว่า

لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ } M

ความว่า :
 ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับสุเจ้าที่จะรับหญิงหม้ายเป็นม
 รดก...

ความว่า :
และถ้าสุเจ้าต้องการแทนภรรยาของสุเจ้าด้วยหญิง
อื่น...

L D C B A @ M

ความว่า :
และจงอย่าสมรสกับผู้ที่บิดาของสุเจ้าได้สมรสแล้ว...

L U T S M

ความว่า : เป็นที่ห้ามสำหรับสุเจ้าซึ่งมารดาของสุเจ้า

หลังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสถึงสิ่งที่หะรอมเนื่องจากทางส
ายเลือดหรือสาเหตุอื่นๆในโองการข้างต้นแล้ว
พระองค์ได้ตรัสต่ออีกว่า :

L 1 0 / . M

ความว่า : และเป็นที่อนุมัตินอกเหนือจากที่กล่าวมา

ค ว า ม ห ม า ย ก็ คื อ
 อนุมติให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้กล่าวมาในโองการข้างต้น
 ดังนั้นเมื่อพวกเขาแต่งงานกับพวกนางเพื่อร่วมสุข
 นั่นคือการสมรสที่ถูกต้อง ก็จงจ่ายสินสอดที่พวกเขา ต้องจ่ายให้นาง
 ถ้านางยอมให้พวกเขาลดค่าสินสอดด้วยความประสงค์ของพวกนา
 ง เ อ ง ก็ ถี อ ว า ไ ม่ ผิ ด
 เช่นนี้คือการอธิบายโองการของบรรดาศอหาบะฮุและบรรดาผู้รู้หลัง
 จากพวกเขา ¹

เชค อัดตออิฟะห์ อัล ตูซีย์ ในหนังสือ ตะหีซิบ อัลอะห์กาม
 ได้ถูกและรังเกียจการนิกะห์มุตอะห์ ซึ่งเขาได้กล่าวว่า :
 “ หาก ผู้ ส ต รี้ นั้ น จ า ก ค ร อ บ ค ร วั ท มี กิ ย ตี

¹ จากคำอธิบายของเชค อับดุลลอฮฺ บิน อัล ญับรีน หนึ่งใน
 หลักฐานที่ห้ามการมุตอะห์ในหะดีษก็คือ หะดีษที่รายงานโดย อับ รอบีอฺ บิน
 สบุเราะห์ อัล ญุสะนีย์ จากบิดาของท่านว่า : เคยได้ฟังท่านรَسُول ศ็อลลัลลอฮฺ
 อะลัยฮิอะสัลลัม กล่าวตอนฉันอยู่กับท่านว่า : ((โอ้ ผู้คนทั้งหลาย
 ฉันเคยได้อนุมติให้พวกท่านร่วมสุขกับเหล่าสตรี(ด้วยวิธีมุตอะห์)

และแท้จริงอัลลอฮฺได้ห้ามการนั้นแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกยามัต

แท้จริงการมุดอะห์เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตสำหรับเธอ เนื่องจากจะทำให้ครอบครัวของเธอเสียเกียรติแล้ว และยังทำให้เธอเป็นที่ดูถูกอีกด้วย¹

ที่นอกเหนือจากนี้ รอฟิฏวะฮู ยังเห็นว่าการร่วมเพศกับผู้หญิงทางทวารหนักนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติ ใน หนังสือ อัล อิศตีบศอร์ มีบันทึกจาก อาลี บิน อัล หะกัม ว่า : ฉันได้ฟัง ศอฟวาน เล่าว่า : ฉันได้บอกแก่ อับ ร็ฎฎอ ว่า มีชายผู้หนึ่งผู้เป็นบ่าวของท่านผู้หนึ่งต้องการถามท่านเรื่องหนึ่ง แต่เขากลัวท่านและอายุที่จะพูด ดังนั้นจึงวานให้ฉันถามท่านแทน. อับ ร็ฎฎอ ถามว่า : เรื่องอะไร ? ฉันบอกว่า : ผู้ชายสามารถที่จะเสพทางทวารได้หรือไม่ ? ท่านตอบว่า : แน่แน่นอน เขาสามารถทำเช่นนั้นได้²

อะไรคือความเชื่อของรอฟิเญาะฮ์เกี่ยวกับเมือง
นัจฟ และ กัรบาล่าห์
และมีความพิเศษในการเยี่ยมชมเยือนเมืองเหล่านี้
เช่นไร ?

พวกชีอะฮ์ได้ถือเอาสุสานและหลุมศพของบรรดาอิมาม
ทั้งที่พวกเขาอ้างและที่มีจริง ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง กุฟะห์
กัรบาล่าห์ และ กุมม์ พวกเขาได้รายงานจาก อัศ ศอดิก ว่า
หะรอมของอัลลอฮ์คือมักกะฮ์ หะรอมของรَسُولคือมาดีนะห์
หะรอมของอมีร์มุฮัมมัดมีนี่นคือกุฟะห์ และของพวกเราคือกุมม์

กัรบาล่าห์ ในความเชื่อของพวกเขาดีกว่า กะอูบะฮ์
ในหนังสือ บิหาร อัลอันวาร จาก อบี अबดิลลาฮ์ กล่าวว่า :
แท้จริงอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่กะอูบะฮ์ว่า ถ้าไม่มีดินแห่งกัรบาล่าห์
เราคงไม่ให้ความสำคัญแก่เจ้า
และถ้าไม่มีผู้ที่พำนักอยู่ในกัรบาล่าห์
เราคงจะไม่สร้างเจ้าและบ้านที่เจ้าอวดด้วย
ดังนั้นจงนิ่งและสงบเถย

และจงถ่อมตนอย่าได้อวดและเยอหยิ่งกับดินแดนกัรบลาฮ์
มิเช่นนั้นเราจะโกรธและส่งเจ้าไปลงนรกโลกกันตร์¹

นอกจากนี้ ชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์ได้ถือว่าการไปเยี่ยมสุสานของหุเสนที่กัรบลาฮ์ดีกว่าการปฏิบัติหลักการอิสลามประการที่ห้า นั่นคือบ้ำเพ็ญฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์

อัลมัจลีสีย์ ได้กล่าวในหนังสือ บิหาร อัลอันวาร จากบะชีร์ อัลดะฮาน เล่าว่า ฉันกล่าวแก่ อบี อับดิลลาฮ์ ว่า "หากฉันพลาดโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ ฉันต้องไปสุสานหุเสนใช่ไหม? อบี อับดิลลาฮ์ ตอบว่า : ใ้ บะชีร์! คุณทำถูกต้องแล้ว ไม่ว่าจะมุอิมินคนใดที่มาเยี่ยมสุสานหุเสน นอกจากในวันอีด โดยที่เขาว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น เขาจะได้รับการตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์สี่สิบครั้ง และอุมเราะห์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับอีกสี่สิบครั้ง และการทำสงครามพร้อมกับบรสุลหรือผู้นำที่ยุติธรรมสี่สิบครั้ง และผู้ใดที่มาเยี่ยมสุสานหุเสนในวันอะรอฟะห์(วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะฮ์) ด้วยที่เขารู้หน้าที่นั้น เขาจะได้รับการตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งพันครั้ง

และอุมเราะห์อีกหนึ่งพันครั้งที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับ

และการทำสงครามพร้อมกับบรรสูดหรือผู้ที่ยุติธรรมหนึ่งพันครั้ง”

ในอ้างอิงเดียวกัน พวกชีอะฮ์ได้กล่าวว่า ผู้ที่ไปเยี่ยมสุสาน
 หุเสน ที่ กัรบลาฮ์ ล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์
 และผู้ที่ไปกุฎฟิในวันอารอฟะห์นั้นคือลูกหลานชีนา(ผิดประเวณี) -
 ขออัลลอฮ์ทรงให้เรารอดพ้นจากความเชื่อของชีอะฮ์ดังกล่าว!!

อาลี บิน อัสบาต รายงานจาก อบี อับดิลลาฮ์ ว่า :
 แท้จริงอัลลอฮ์ ตะบารอกาวะตะอาลา

จะทรงมองไปยังบรรดาที่ไปเยี่ยมสุสานหุเสนก่อนไปมองอารอฟะห์

” ฉันทาม อญู อับดิลลาฮ์ ว่า :

พระองค์อัลลอฮ์ทรงจะมองมายังเราก่อนผู้ที่ไปกุฎฟิที่อารอฟะห์ใช่ไ
 หม? อญู อับดิลลาฮ์ ตอบว่า : ใช่ ฉันทามต่ออีกว่า

”เป็นอย่างนั้นได้เช่นไร? อญู อับดิลลาฮ์ ตอบว่า :
 เพราะพวกเขานั้นเป็นลูกชีนา แต่พวกเรามิใช่ลูกชีนา”¹

นอกเหนือจากนี้ อาลี อัลสิสตานีย์
 ซึ่งเป็นที่อ้างอิงของชาวชีอะฮ์ ในหนังสือของเขา มินฮาจ อัศศอลิฮีน
 เห็นว่าการละหมาดที่

สถานที่หุเสนเสียชีวิตดีกว่าละหมาดที่มัสยิด!!

อาลี อัลดิสตานีย์ ได้กล่าวใน หัวข้อหมายเลข 562 ว่า
 สุนั ต ไ ห้ ท ำ ก ำ ร ล ะ ห ม า ด ณ
 สถานที่ที่บรรดาอิมามเสียชีวิตด้วยการชะฮีด กระนั้น
 ยังดีกว่าการละหมาดที่มัสยิด และยังมีการรายงานว่าการละหมาด
 ณ สุสาน อาลี บิน อบี ตอลิบ ดีกว่าละหมาดที่มัสยิดสองแสนเท่า¹

อ ับ บ ำ ส อ ัล ก ำ ช ำ นี ย์
 ซึ่งเป็นผู้รู้ของชีอะฮ์ได้ยึดถือต่อกัรบาลาห์ ด้วยความเลื่อมใส
 เขาได้กล่าวในหนังสือ มะศอบีหฺ อัล ญะน่าน ว่า : ไม่เป็นที่สงสัยว่า
 กัรบาลาห์ เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิสลาม
 ฉันได้อ้างถึงหลักฐานที่มีสายรายงานเรื่องสถานที่แห่งนี้มากกว่าส
 ถานที่ใดในโลกนี้ เนื่องจากว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์
 เป็นดินแดนที่ได้รับการถูกเลือกด้วยความประเสริฐ ศักดิ์สิทธิ์
 และสันติ เช่นเดียวกับมักกะฮ์ดินแดนแห่งอัลลอฮ์
 แล ะ ม ำ ตี น ะ ห์ ดิ น แด น แห่ ง ร สุ ล
 นั้นคือสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงชอบที่อ ยากให้บ่าวของพระองค์ทำการอิ
 บาดะห์และดูอาต่อพระองค์ ซึ่งดินที่กัรบาลาห์นั้นเป็นยารักษาโรค
 ด้วยเหตุนี้ แหละ ท ำ ไ ห้ กัรบาลาห์ เป็นจุดเด่น

ซึ่งไม่มีสถานที่ใดในโลกนี้จะเทียบเท่ากับดินแดนแห่งนี้ได้
แม้กระทั่ง กะอูบะฮุ¹

ในหนังสือ อัล มิซาร์ ของ มุหัมมัด อัน นูมาน
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อัซ เซคุล มุฟีด มิกล่าวในบทที่ว่าด้วย
"ความประเสริฐของมัสยิดกุฟะห์" จาก อบี ญะฟัร อัลบากิร
ก ล ี่ า ว ู ่า
"หากผู้คนรับรู้ถึงความประเสริฐของสิ่งที่มีอยู่ในมัสยิดกุฟะห์
แน่นอนเขาจะต้องเตรียมยานพาหนะพร้อมสำภาระจากสถานที่ที่
าง ไ ก ล ใ พื่อ มา ยัง มั ส ยิด กุ ฟะ ห์
แท้จริงการละหมาดฟัรฎูในมัสยิดกุฟะห์เทียบเท่ากับการทำฮัจญ์
และการละหมาดสุนัตเทียบเท่าอุมเราะห์"²

ในอ้างอิงเดิม ในบทที่ว่าด้วย "คำพูดเมื่อยืนอยู่ ณ
ที่เกิดเหตุ" นั่นคือผู้มาเยือนหลุมฝังศพหุเสน ต้องชี้ไปด้วยมือขวา
และกล่าวดูอาที่ยาวเหยียด และส่วนหนึ่งของบทดูอาก็คือ
" แ ล ะ จั น ใ ต้ มา เ ยี อ น ทั ่ าน
เพื่อใคร่ขอความมั่นคงในการอพยพมาสู่ท่าน
และฉันมั่นใจอย่างเหนียวแน่นว่าองค์อภิบาลจะคลายความทุกข์ด้วย
ยสิทธิของท่าน พระองค์จะส่งความเมตตาเพราะมีท่าน

พระองค์ทรงกำกับแผ่นดินไม่ให้อินทรี ด้วยเหตุที่มีท่านอยู่
พระองค์ทรงตรึงภูเขาไว้ให้ยืนหยัดด้วยท่านอีกเช่นกัน แน่แท้
ฉันได้ขอไปยังพระองค์ ด้วยสิทธิ์แห่งท่าน
เพื่อ ความ ลุ ล่ ว ง ใน ก า ร ง า น ทู ก ป ระ ก า ร
และขอผ่อนโทษจากความผิดและบาปทั้งปวง¹

ท่านผู้ อ่า น จ ง ดู เ ถิ ด
คนเหล่านี้ได้ตกลงไปในหลุมแห่งการตั้งภาคีเช่นไร
พวกเขาได้ขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์
และขอการอภัยโทษจากมนุษย์ในขณะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ความว่า : และไม่มีผู้ใดอีกที่อภัยโทษได้

นอกจากเสียจากอัลลอฮ์ [อัล อิมรอน

3:135]

ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากชีริกด้วยเถิด อามีน

อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮ์ รอฟีฎะฮ์ และอะฮ์ลิสสุนนะห์?

นิซอมุดดีน มุหัมมัด อัล อะซอมมีย์ ในหนังสือ อัชชีอะฮ์ วา อัล มุ ต อ ะ ห์ ไ ต์ อ ธิ บ า ย ว่า :

แท้จริงความขัดแย้งระหว่างเราชาวสุนนะห์กับชีอะฮ์ ไม่ได้เป็นตั้งอยู่บนเพียงความขัดแย้ง ในเรื่องของฟิกฮ์ที่แตกย่อยเท่านั้น เช่น เรื่อง มุ ต อ ะ ห์ เป็น ต้น ความจริงแล้วความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับพวกเขา คือ ความ ขัด แย้ง ใน เรื่อง ของ ราก ฐาน ใ ช้ มันคือความขัดแย้งในเรื่องอากีเตฮ์ หรือความเชื่อ ดังหัวข้อต่อไปนี้ :

1. รอฟีฎะฮ์กล่าวว่า อัลกุรอานนั้นถูกแก้ และไม่ครบถ้วน แต่พวกเราเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ที่ครบถ้วน และเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใดๆ

L n m l k j i h g M

ความว่า : แท้จริงเราได้ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอาน
และแน่แท้เราจะพิทักษ์รักษามัน [อัลฮิจรฺ 15 : 9]

2. รอฟีฎะฮฺกล่าวว่า บรรดาศอหาบะฮฺได้ตกเป็นมรตุด
หลังการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลลัม
และได้ทรยศหลังจากนั้น นอกเสียจากบางคนเท่านั้น
พ ว ก เ ข า ก ล ่า ว ห า ว ่า
บรรดาสาวกเหล่านี้ได้ทำลายอะมานะห์และศาสนา
โดยเฉพาะคอลีฟะห์ทั้งสามท่าน อับู บักร, อุมัร และอุษมาน
ทั้งสามคนในความเชื่อของรอฟีฎะฮฺจึงเป็นผู้ที่ชั่วร้ายและหลอกล
วงที่สุด

ในขณะที่พวกเรากล่าวว่า สาวกของท่านรَسُول
คือคนที่ดีที่สุดในบรรดานบี พวกเขาทั้งหมดล้วนเที่ยงธรรม
และไม่มีเจตนาที่จะปั้นแต่งเรื่องราวแทนวณะของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิอะสลลัม พวกเขาล้วนซื่อสัตย์ในการเผยแพร่

3. รอฟีฎะฮฺกล่าวว่า บรรดาอิมามทั้งสิบสอง

พวกเขาเชื่อว่าบรรดาอิมามรู้ความลับต่างๆ ที่มองไม่เห็น
 ทุกอย่าง ที่ออกไปยังมลาอิกะฮ์ นบี และ ะรَسُول
 ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้น และทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น
 ไม่มีสิ่งใดที่ปกปิดพวกเขาได้
 อีกทั้งเชื่อว่าพวกเขารู้ภาษาทั้งหมดในโลก
 และโลกใบนี้เป็นของพวกเขาแน่นอน

ในขณะที่เรามีความเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้น
 ล้วนเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างแต่อย่างใด ในหมู่พวกเขามีที่เป็น
 ฟุคอฮาด์(ผู้รู้ในเรื่องบทบัญญัติศาสนา) มีที่เป็นอูลามาอ์
 และ มีที่เป็น คอ ลี ฟะ ห์
 และเราจะไม่กล่าวในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้อ้างด้วยตัวพวกเขาเอง
 ซ้ำ พวกเขาเองยังห้ามการดังกล่าว
 และห่างไกลจากการประพาดิเช่นนั้น¹

อะไรคือความเชื่อของรอฟีเฎาะฮ์เกี่ยวกับวันอาชูรอห์ (วันที่ 10 มุหรรรอม) และมันสำคัญเช่นไร ?

พวกรอฟีเฎาะฮ์ จะจัดให้มีขบวนแห่ และการชุมนุม ตะโกน โห่ ย ห ว น ข อ ง พ ว ก ผู้ ห ญิ ง มีการเดินขบวนบนถนนและลานกว้าง พวกเขาจะใส่ชุดดำ เพื่ออ้างว่ารำลึกถึงการตายชะฮีดของท่าน หุเสน รอฎิยัลลอฮุ อันสุ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนมุหรรรอมทุกๆ ปี ด้วยความเชื่อว่ามันคือการปฏิบัติตนที่ยิ่งใหญ่

รวมทั้งร้องไห้และตะโกนว่า "ไอ้ หุเสน ไอ้ หุเสน" โดยเฉพาะในวันที่สิบ เดือนมูหรรีหรือม นอกจากนี้ ยังมีการใช้โซ่และดาบ เขียนและฟันตัวพวกเขาเอง ดังที่มีให้เห็นในประเทศที่มีรอกพิฆาต เช่น อิหร่าน เป็นต้น

พวกผู้นำจะปลุกผู้คนให้กระทำการเช่นนั้น มันได้กลายเป็นสิ่งที่มง่าย และทำให้คนอื่นเยาะเย้ย มุหัมมัด หะ ซัน อาล กาชี ฟ อัล ลี ต อ ซึ่งผู้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้รู้ของพวกเขาได้ถูกถามถึง การตบตีและโบย ตัวเองของชีอะฮฺ รอกพิฆาต เขาตอบว่า : แท้จริงมันคือการแสดงความยิ่งใหญ่ของหลักบัญญัติแห่งอัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า

؟ > = < ; : 9 M

LA @

ค ว า ม ว ่า :

และผู้ใดที่ให้เกียรติแก่หลักจำอันเป็นเครื่องหมายแห่ง

บ ั ญ ญ ั ตี ข อ ง อ ัล ล อ ฮ ุ

แน่นอนสิ่งนั้นต้องเป็นความยำเกรงที่ออกมาจิตใจ¹

[อัลฮัจญ์ 22 : 32]

อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎะฮ์เกี่ยวกับบัยอะห์
(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์)?

¹ พวกชีอะฮ์ จะจัดเช่นนี้ทุกๆ ปี ในขณะที่มีหะดีษของท่านรซูล คือลัลลลอฮุ
ละดัยฮิลละฮ์ดัยบ ว่า ท่านได้สั่งห้ามการตบตีใจบนหน้าและตีศีรษะ (จากเรื่องโดย

รอฟีฎะฮ์มองว่าการปกครองนอกเหนือจากอิมามทั้งสิบสองนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ใน อัลกาฟี บิฮ์รีย อัลมาชินดะรอญี และ อัลชีบะห์ โดย อัน นุมานีห์ จาก อบี ญะฟัร ได้กล่าวว่า :
 หนึ่งที่ถูกชูขึ้นก่อนการกำเนิดอิมามผู้ยืนหยัด (อิมามมะหฺดีของรอฟีฎะฮ์) เจ้าของมันย่อมต้องเป็นจอมซาตาน¹

เป็นสิ่งต้องห้ามที่จะเชื่อ ฟังผู้นำที่ไม่ได้มาจากการกำหนดของอัลลอฮ์ นอกเสียจากโดยการเสแสร้ง (ตะกียะห์) พวกเขาเรียกบรรดาผู้นำและคอลีฟะห์ของมุสลิมทั่วไปว่าเป็นผู้นำที่อยู่ติธรรม ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เหมาะสม และอื่นๆที่มีความหมายเช่นนี้ โดยเฉพาะ อบู บักร อุมัร และอุษมาน ยกเว้นบรรดาอิมามของพวกเขาเท่านั้น

อัล มัจลิสซีย์ เจ้าของ บิหาร อัลอันวาร ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในทำให้ชีอะฮ์หลงทาง ได้กล่าวถึงคอลีฟะห์ทั้งสามว่า : พวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกเสียจากผู้ที่แย่งชิง โหดร้าย และกบฏต่อศาสนา ขออัลลอฮ์สาปแช่งพวกเขา และบรรดาผู้ที่ติดตามพวกเขาทั้งหมดที่ทำร้ายอะหฺลิลบัยต์ ทั้งคนรุ่นก่อนและรุ่นหลัง²

นี่คือคำพูดของผู้นำชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของชีอะฮ์ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือที่พวกเขายกย่องเชื่อถือเป็นที่หนึ่ง เป็นคำพูดที่กล่าวหาเหล่าศอหาบะห์ชนรุ่นที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดานบี

ด้วยพื้นฐานเช่นนี้ พวกเขาจึงมองว่าทุกคนที่ให้การสนับสนุนคอลีฟะห์ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ร้ายด้วยกันทั้งนั้น อัล กุลัยนีย์ ได้รายงานจาก อุมร์ บิน ฮันซอละห์ ว่า :
 ฉัน ได้ ถู ก าม อ บู อัล ดิ ล ล า ฮ์ ถึงชายสองคนที่มีเรื่องขัดแย้งในเรื่องนี้หรือการแบ่งทรัพย์สินว่าสามารถที่จะนำเรื่องไปฟ้องผู้ปกครองหรือตุลาการ(ที่เป็นสุนนีย์) ได้หรือไม่? ท่านตอบว่า : ผู้ใดที่ยอมรับการพิพากษาจากพวกเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิด นั้นแสดงว่าเขาได้ยอมรับพวกชาตานและสิ่งใดที่ถูกตัดสินให้แก่ผู้ใด ผู้นั้นได้เอามันด้วยอธรรมถึงแม้มันจะเป็นของเขาโดยถูกต้อง เพราะเขาได้เอามันมาด้วยการตัดสินของพวกอธรรม¹

โคมัยนี้ ได้ให้ข้อสังเกตแก่รายงานนี้ว่า : ท่านอิมามเองได้ห้ามการรื้อไปให้ผู้นำและตุลาการของพวกเขา(หมายถึงพวกสุนนะห์)พิพากษา และถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเข้าไปหา และยอมรับพวกตอซุต(ชาตานหรืออธรรม)¹

ในหนังสือ อัตตะเกียะห์ ฟี ฟิกฮฺ อะฮฺลิสสุนนะห์ บทที่เก้า เรื่อง การเสแสร้ง ในการทำฎิฮาด ว่าด้วยการยอมรับความกรุณาแห่งโองการของอัลลอฮฺ คำกล่าวของเชค มุสลิม อัลดาวะรีย์ ถึงการทำงานกับผู้นำที่เป็นผู้ร้าย เขาหมายถึงผู้นำชาวที่เป็นชาวสุนนี้อยู่ ด้วยคำกล่าวที่ว่า "แท้จริงการทำงานกับบรรดาสุลต่าน(ผู้นำ)แบ่งออกเป็นสามประเภท :

ประเภทแรก คือ ตั้งใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของมุอฺมิน² และเพื่อเป็นการช่วยเหลือที่เป็นผลประโยชน์ต่อมุอฺมินด้วยกัน นี่เป็นประเภทที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ทำงาน

¹ อดัลฆารามะฮ์ อัคดิศดากียะฮ์ โดเอ โดงไยเจี ๗๖

ประเภทที่สอง คือ ทำงานเพื่อเป็นค่าครองชีพ และชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ประเภทนี้อनुญาติให้กระทำได้ แต่เป็นเรื่องน่ารังเกียจ หากจะให้ดี ก็ทำเพื่อพี่น้องมุอฺมิน เป็นการช่วยเหลือความยากลำบากของพวกเขา และการกระทำเช่นนี้จะเป็นการลบล้างบาปสำหรับเขา

ประเภทสุดท้าย คือ การทำงานเพราะความจำเป็น เพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทนี้อनुญาติให้กระทำได้และมีไซ้เป็นเรื่องที่รังเกียจ¹

พี่น้องมุสลิม ดุสิครับว่า พวกชีอะฮ์ถือว่าชาวสุนนีย์เป็นพวกที่อธรรมได้เช่นไร?? และพวกชีอะฮ์อนุญาตให้ทำงานกับผู้ปกครองที่เป็นชาวสุนนีย์ ด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อชาวชีอะฮ์โดยรวม ดังนั้นการกระทำนั้นก็เป็นที่อนุญาต นี่เป็นที่รู้ๆกันในบรรดาชาวชีอะฮ์ และชีอะฮ์หรือฟิฏวะฮ์ พวกเขาจะให้การนับถือต่อผู้นำของพวกเขาเท่านั้น เช่นเดียวกันที่พวกเขาจะไม่ทำงานที่ใดที่หนึ่ง นอกเสียจากพวกเขาจะได้ครอบครองที่นั้น

และพวกเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ชาวสุนนีย์
 อ ก ห้ ำ ง จ ำ ก กิ จ ก ำ ร นั้ น ๗
 เพื่อพวกเขาจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง!!

ขอพระองค์ทรงให้มุสลิมห่างไกลจากความเลวร้ายของชีอะฮ์

ความพยายามที่จะรวมความคิดของ
 อะฮ์ลิซสุนนะห์และความคิดของรอฟีฎะฮ์
 ให้เข้ากัน ทำได้หรือไม่?

ข้าพเจ้าขอนำคำพูดของท่าน ดร.นาศิร อัล กอฟารี
 ในหัวข้อที่เจ็ด จากหนังสือของท่าน มัสอะละห์ อัตตักรีย
 เพื่อให้ความกระจ่างแก่พวกเราในเรื่องนี้ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า :

เราจะเข้ากันได้เช่นไรกัน กับผู้ที่กล่าวหาคัมภีร์ของอัลลอฮ์
 แล ะ ใ ห้ ก ำ ร อธิบายในทางที่ไม่ถูกต้อง
 อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่ามีคัมภีร์อื่นนอกจากอัลกรุอานฎุกระทานลงม

ายังบรรดาอิมามของพวกเขา¹ มองว่าบรรดาอิมามนั้นเป็นนบี
 อิมาม ก็ คือ นบี หรือ ดีกว่า
 และให้การอธิบายบิดาต่ออัลลอฮ์ที่ศาสนาทูตได้รับการกระทำ
 น ด้วย ความหมายที่เบี่ยงเบน โดยอ้างว่า
 อิบาตะฮ์ ก็ คือ การ เชื้อ พัง อิมาม
 ส่วนการตั้งภาคีก็คือการเชื้อพังผู้อื่นนอกจากอิมาม
 พวกเขาถือว่าสาวกของท่านนบีตักศานา นอกเสียจากสาม
 หรือสี่ หรือเจ็ดคน ตามความขัดแย้งของพวกเขา
 คนเหล่านี้ที่แยกห่างออกจากกลุ่มชนมุสลิมด้วยความเชื่อในเรื่องอิ
 มามะห์, อัลอิศมะห์(การปลดบาป), ตะกียะห์(การเสแสร้ง),

¹ ในส่วนท้ายของหนังสือที่ท่านอ่านอยู่นี้ เราจะหยิบเอาสุเราะฮ์หนึ่งที่
 รอฟีฎเราะฮ์อ้างว่าถูกลบไปจากอัลกุรอาน นั่นคือ สุเราะฮ์ อัล วิลายะห์
 ซึ่งเราได้เอามันมาจากหนังสือ ฟัศลุ อัลคิตอบ ของ อัน นูรี อัต รอบรอซีย์
 และนี่คือ การ ปฏิเสธ คำรัส ของ อัลลอฮ์ที่ทรงประกาศว่า
 ได้พิทักษ์อัลกุรอานจากการปลอมแปลงแก้ไข ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า

Ln m lk j i h gM

รอกุอะหฺ(การฟื้นอีกครั้ง), อัล ฮีบะหฺ(การหายตัว), อัล
บาดาอฺ(ความไม่รู้ก่อนที่จะรู้)¹

ดูลามารฺรูนก่อนและรูนหลังมีความเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับรอกุฟีฏาะฮฺ ?

อิบนู ตัยมียะหฺ ได้กล่าวว่า : เหล่าผู้รู้เกี่ยวกับสายรายงาน
ได้มีความเห็นพ้องกันว่า พวกรอกุฟีฏาะฮฺเป็นพวกที่ไปปิดที่สุด
นิสัยโกหกในพวกเขามีมาตั้งแต่มนนาน

ดังนั้นบรรดาผู้นำในอิสลามจึงยกให้พวกเขาเป็นพวกที่โกหกมากที่สุด

อัซฮับ บิน อับดุลอะซีซ ได้กล่าวว่า : มีคนถาม อิมาม มาลิก เกี่ยวกับรอฟิฎฎะฮ์ ท่านตอบว่า : จงอย่าพูดกับพวกเขา อย่าได้รายงานจากพวกเขา เพราะพวกเขาพูดปด ท่านยังกล่าวว่า : ผู้ที่ ด่า ท อ เ ห ล ่ า ศ อ ห า บ ะ ฮุ ข อ ง ท ่ า น ร ฐู ล ไม่มีชื่อหรือฐานะของเขาในอิสลาม

ในคำรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า

*) (' & % \$# " ! M
 54 3 2 1 0 / . - , +
 ? > = < : 9 8 7 6
 H G F E D C B @
 P O N M L K J I
 L R

ความว่า : มุหัมหมัดนั้นคือรฐูลของอัลลอฮ์

เป็นผู้ที่ปราณีระหว่างพวกเขา
 เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้ที่ชอบก้มกราบ
 เพื่อแสวงหาความประเสริฐจากอัลลอฮ์
 และความพอพระทัยจากพระองค์
 สัญลักษณ์แห่งการสujudจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา
 นั่นคืออุปมาของพวกเขาในคัมภีร์เตวารอต
 ส่วนอุปมาของพวกเขาในคัมภีร์อินญิลนั้น
 พวกเขาประหนึ่งเป็นเมล็ดพืชที่แตกกิ่งก้านออกมาได้ง
 ออกงาม จนเติบโตแข็งแรง และทรงตัวอยู่บนลำต้น
 ซึ่งนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน
 เพื่อที่จะสร้างความเคียดแค้นในหมู่ผู้ปฏิเสธการศรัทธ
 า

[อัล พัตห์ 48 : 29]

อิบนุ กะษีร ได้ให้การอธิบายโองการนี้ว่า : จากโองการนี้
 อิมาม มาลิก ในสายรายงานหนึ่ง ได้มีความเห็นว่า
 พวกรอฟีฎะฮ์ที่ชิงชังบรรดาศอหาบะฮ์นั้น ก็คือพวกปฏิเสธที่ตกศา
 สนา เพราะพวกเขาเคียดแค้นศอหาบะฮ์
 ...

อัล กุรตุบี ย กล่าวว่า : อิมาม มาลิก
 มีความคิดเห็นที่ดีและถูกต้องในการอธิบายโองการนี้
 ผู้ใดที่บ้านทอนศอหาบะฮ์ท่านใด
 หรือกล่าวหาพวกท่านในการรายงานและการเผยแพร่
 แน่แน่นอนคนผู้นั้นย่อมต้องเป็นผู้ที่ต่อสู้กับองค์อภิบาลแห่งสากลจักร
 วาล และไม่ยอมรับบัญญัติของชนมุสลิม¹

อบู ฮาติม ได้กล่าวว่า : หฺรมะละหฺ ได้เล่าให้เราฟังว่า :
 ฉันได้ฟัง อิมาม ซาฟิอีย์ กล่าวว่า :
 ฉันไม่เคยพบผู้ใดที่ประจักษ์ในการไปปดมากกว่ารอฟีฎะฮ์

มุฮัมมัด บิน อะฮาบ กล่าวว่า : ฉันได้ฟัง ยาซิด บิน ฮารูน
 กล่าวว่า : สามารถที่จะบันทึกจากผู้ที่ทำบิดอะหฺได้ทุกคน
 ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่เชิญชวนสู่การเป็นรอฟีฎะฮ์ เพราะคนพวกนี้โกหก

มุฮัมมัด บิน ซะอีด อัล อัศบะฮานีย์ ได้เล่าว่า : ฉันได้ฟัง
 ซะริก บิน अबดุลลอฮ์ (ผู้เป็นผู้พิพากษาแห่งกูปะหฺ) กล่าวว่า :
 จงรับความรู้จากทุกคนที่ท่านเจอยกเว้นรอฟีฎะฮ์
 เพราะพวกเขาปั้นแต่งหะดีษ และถือว่ำนั้นเป็นศาสนา

มูอาวียะห์ ได้เล่าว่า : ฉันได้ฟัง อัล อะมัซ กล่าวว่่า :
 ผู้คนมากมายที่ฉันได้พบ

ไม่ได้เรียกพวกเขาด้วยชื่อใดเลยนอกจากชื่อ จอมโกหก

คนที่ท่านหมายถึงก็คือ พรรคพวกของอัล มุซีเราะฮฺ บิน
 สะอีด ผู้เป็นรอฟีฎาะฮฺ ดังที่อัซ ซะฮาบียฺ ได้กล่าวไว้¹

อิบนุ ตัยมียะห์ ได้ให้ข้อสังเกตต่อคำพูดเหล่านี้ว่่า :
 ส่วนรอฟีฎาะฮฺนั้น ต้นตอของมันมาจากการต่อต้านความจริง
 หันเห และจงใจ การโกหกเป็นสิ่งที่มียู่่มากในพวกเขา
 พวกเขาเองยอมรับในสิ่งนี้ ด้วย การกล่าวว่่า
 การเส แส รัง คือ ศาสนาของพวกเรา
 นั่นคือการที่ผู้ใดผู้หนึ่งพูดในสิ่งที่ขัดกับความในใจ
 และนี่คือการโป้ปด และ สับปลับ (นิฟาก)
 พวกเขาจึงเป็นเหมือนคำเปรยที่ว่่า : มันใส่พิษให้ฉัน จนค่อยๆ
 แผ่ทั่ว²

อัลดุลลอลยฺ บิน อะห์มัด บิน ฮันบัล ได้เล่าว่่า :
 ฉันได้ถามบิดาของฉันทถึงพวกรอฟีฎาะฮฺ ท่านตอบว่่า :
 พวกเขาคือพวกที่ด่าทอ และสาปแช่งอบู บักร และอุมร์
 ท่านยังถูกถามถึง อบู บักร และอุมร์ด้วย ท่านตอบว่่า :

จงกล่าวดูอาและขอความเมตตาให้กับทั้งสอง
และจงห่างไกลจากพวกที่เกลียดชังคนทั้งสอง¹

อัล คอลลาล ได้รายงานจาก อับบักกร อัลดมิรวาซีย์
ว่าท่านได้ถาม อับ อับดิลลาฮฺ (หมายถึง อิมามอะหฺมัด)
ถึงผู้ที่ด่าทอ อับบักกร อุมัร และอาอิชะฮฺ ท่านตอบว่า :
ฉันไม่เห็นว่าเขาเป็นมุสลิม²

จาก อัล คอลลาล อีกเช่นกัน เล่าว่า ฮัรบฺ บิน อิสมาอิล อัลด
กัรมานีญ์ ได้เล่าให้ฉันฟังจาก มุซา บิน ฮารูน บิน ซิยาต ว่า :
ฉันได้เห็นชายคนหนึ่งถาม อัล ฟิรยาบี ถึงผู้ที่ด่าทอ อับบักกร
ท่านตอบว่า : เขาเป็นกาฟิร คนผู้นั้นถามต่อว่า :
เราจะหมาดศพเขาได้ไหม? ท่านตอบว่า : ไม่ได้³

ครั้งหนึ่ง อิบนู หัซมี ได้โต้เถียงกับชาวคริสต์
คนผู้นั้นได้นำหนังสือของพวกรอฟีฎฺาะฮฺมาโต้แย้งท่าน
ท่านกล่าวว่า : แท้จริงรอฟีฎฺาะฮฺไม่ใช่มุสลิม
คำพูดของพวกเขาไม่ใช่หลักฐานที่อ้างอิงได้

¹ ดู อัลมะสาอิด วัลรอสอาอิด อัลดมัรวียะห์ อัน อัลดอิมาม อะหฺมัด
โดย อับดุลลอฮฺ บิน อะหฺมัด บิน ฮันบัล (2/357)

² ดู อัลศอวเบาะห์ ของ อัลด คอลลาล (2/103) และที่เรียกดูพวกที่เกลียดชังคน

แต่พวกเขาคือคนพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของท่านศาสดา คือ อล ล ล ล อ ฮู อะ ล ย ฮี วะ ล ล ล ม ถึง 25 ปี ก าร เ ร ี ม ต ้น ข อ ง พ ว ก เ ข า ก ็ ค ือ อ ต อ บ ร ับ ค ำ เ ช ี ญ ช ว น ข อ ง ผู้ ที่ ต ้อง ก าร ทำ ล า ย อ ฮ ส ล า ม พ ว ก เ ข า เ ป ็น ช น ที่ เ ห มี อ น ยิว แ ล ะ ค ริ ส ต์ ใน ก าร บ อ ก บ ั ด แ ล ะ ป ฎิ เ ส ท ฐ ก าร ศ ร ี ท ฐา ¹

อ บู ชู ร อ ฮู อ ั ร ร อ ฮี ย ได้ ก ล ่า ว ว่า : ถ้า เม ื่อ ไ ด ท ำ น เ ห ็ น ไ ค ร บ ั น ท อ น เ ก ็ ย ร ต ิ ข อ ง ค อ ห า บ ะ ฮู ผู้ ไ ด ผู้ เ ห ็ น ึ่ง จ ร ั บ ร ู้ เ ก ็ ด ว่า เ ข า ผู้ น ั น ค ือ ผู้ ที่ ห ั น เ ห แ ล ะ ป ฎิ เ ส ท ฐ ค ว ม ถู ก ต ้อง ย ั ง น ั ก มี ค ำ ก ฤ ต ิ ม ม ำ ถ ึ ง อ ง ค ์ ก ร เ พ ็ อ ก าร อ อ ก พ ื ต ว า เ ห ็ ง อ า ณา จ ั ก ร ช า อู ดิ อ าร เ ป ็ ย ว่า ผู้ ถ ำ ม แ ล ะ พ ร ร ค พ ว ก อ ำ ค ั ย อ ยู่ บ ริ เ ว ณ เ ช ต แ ด น ท ำ ง ด ำ น เ ห ็ น อ ที่ ต ิ ด ต ่อ ก ั บ อี ร ัก แ ล ะ มี ค น ก ล ุ ม หนึ่ง ซึ่ง เ ร ็ ย ก ก ัน ว่า ญะ ฟ ำ ร ี ยะ ห์ มี บ ำ ง ค น ที่ ก ิ น ส ั ต ว์ เ ช ็ อ ด ข อ ง พ ว ก เ ข า แ ล ะ มี บ ำ ง ค น ที่ ไม่ ก ิ น ค ำ ถ ำ ม ก ็ ค ือ เ ร ำ ส ำ ม ร ถ ที่ จะ ก ิ น ส ั ต ว์ เ ช ็ อ ด ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ด เ ห ็ ร ือ ไม่ ั ้ ง ๆ ที่ เ ร ำ ร ู้ ว่า พ ว ก เ ข า ก ร ะ ท ำ ก าร ข อ ดู อ ำ จ ำ ก ท ำ น อ ลี หะ ส ัน, หุ เ ส น แ ล ะ บ ร ร ด ำ ผู้ น ำ ข อ ง พ ว ก เ ข า ั ้ ง เ ว ล ำ ทู ก ั ้ แ ล ะ ส ุ ข ? ท ำ ง อ ง ค ์ ก ร ซึ่ง น ำ ไ ด ย โดย ท ำ น เ ช ค อ ั บ ด ุ ล อ ำ ซ ี ซ บ ิ น อ ั บ ด ุ ล อ ฮู บ ิ น

บาท, เซค อับดุลรอซาก อาฟีฟี, เซค อับดุลลอฮฺ บิน ซุดอัยยาน และ เซค อัลดุลลอฮฺ บิน กอฮูด ได้ให้คำตอบว่า :
 ก ร ร ส ร ร เ ส ริ ญ เป็น สิ ท ธิ แ ท ง อัล ล อ ฮฺ
 และขอศอลละวาตรวมทั้งสลามแก่ท่านรَسُول บรรดาครอบครัว
 และศอหาบฮฺของท่าน คำตอบก็คือ ถ้าการเป็นเช่นนั้นจริง
 พวกเขาต้องเป็นผู้ตั้งภาคี และตักศานา -
 ข อ อัล ล อ ฮฺ ท ร ง คຸ້ ม ค ร อ ง เ ร า -
 เราไม่สามารถที่จะกินสัตว์เชือดของพวกเขาได้
 เ พ ร า ะ ม ัน เป็น ซ า ก ส ัต ว์
 ถึงแม้พวกเขาจะกล่าวนามของอัลลอฮฺก็ตาม¹

ได้มีคำถามถึงเซค อับดุลลอฮฺ บิน อัล ญับรีน ว่า :
 ในเมืองของเรามีชายผู้หนึ่งเป็นรอฟีฎาะฮฺทำงานเป็นนักเชือดสัตว์
 และมีชาวสุนนีย์ที่นำสัตว์ไปเชือดกับเขา
 อีกทั้งมีร้านอาหารอีกหลายร้านที่รับเนื้อมาจากเขา
 และยังมีรอฟีฎาะฮฺอีกหลายคนที่ยึดอาชีพนี้เหมือนเขาคนนั้น
 คำถามก็คือ เราควรจะทำอย่างไร
 และสัตว์เชือดของเขาเป็นที่ทะเลาหรือหะรอม?
 ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟีก

ที่ น ต อ บ ว่า :

การเชือดและสัตว์เชือดของรอฟีเภาอะฮูไม่เป็นที่หะลาล เพราะรอฟีเภาอะฮู ส่วนใหญ่เป็นมุชริก (ผู้ตั้งภาคี) ด้วยการขอคุดจากอาลี บิน อบี ตอลิบ ทั้งยามทุกข์และสุข แม้กระทั่ง ในทุ่งอารอฟะห์ ในตอวาฟ และเดินชะแอ ระหว่างศอฟา และมัรวะห์ อีก ทั้ง ยัง ขอ จาก ลูก ๆ ของ ท่าน และบรรดาอิมามของพวกเขา เหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยครั้ง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตั้งภาคีที่ใหญ่หลวงและเป็นการตกมรดัด

อ อ ก จ า ก ศ า ส น า อี ส ล า ม สมควรที่ต้องโทษประหารเพราะเหตุดังกล่าว

เช่นเดียวกับที่พวกเขามีความเชื่อเลยเถิดต่อท่านอาลี และให้คุณลักษณะที่ไม่ควรให้นอกจากกับองค์อัลลอฮฺเท่านั้น ดัง ที่ เ ร า เ ห็ น ใน วัน อ าร อ ฟะ ห์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเป็นพวกที่ตกศาสนา เพราะได้ถือว่าอาลี เป็นผู้อภิบาลและผู้สร้าง ที่มีสิทธิในจักรวาล รู้ความลับทั้งหมด มีสิทธิในสิ่งดีและสิ่งชั่วร้าย

อีกทั้งพวกเขายังกล่าวหาในความบริสุทธิ์ของอัลกุรอาน กล่าวหาว่าศอหาบะฮฺได้ปั้นแต่งแก้ไขมัน

วกเขาทั้ง พวกเขายังไม่ติดตามศอหาบะฮุ และไม่ถึงว่าเป็นหลักฐานในการยึดมั่น

พวกเขายังกล่าวหาบรรดาศอหาบะฮุชั้นผู้ใหญ่ เช่น คอลิพะห์ทั้งสาม และผู้ที่ได้รับการประกันสวรรค์ทั้งสิบคนที่เหลือ รวมทั้งอุมมะฮาดุลมุมีนีน(บรรดาภริยาของท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม) ศอหาบะฮุผู้มีชื่อ เช่น อะนัส, ญาบิร, อนุสุรอยเราะห์ โดยที่พวกเขาไม่รับการรายงานจากคนเหล่านี้ เพราะพวกเขาถือว่าทั้งหมดเป็นกาฟิร พวกเขาไม่รับหะดีษที่รายงานโดยบุคคลอริย์และมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษศอฮิฮุนอกเสียจากรายงานที่มาจากอะห์ลิลบัยต์ พวกเขายึดกับหะดีษที่ถูกต้องนั้นแต่ตั้งขึ้นหรือไม่มีหลักฐานในคำพูดของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็โกหกและกล่าวด้วยคำพูดในสิ่งที่ขัดกับความในใจ พวกเขาซ่อนสิ่งที่พวกเขาไม่เปิดเผย พวกเขาใช้กฎว่าใครไม่เคยแสสร้งก็ไม่มีศาสนาสำหรับเขาดังนั้นอย่าได้ยอมรับการอ้างว่าเป็นพี่น้องหรือความรักใคร่จากพวกเขา

ขออัลลอฮ์ทรงประทานศอลาواتและสลามแก่ท่านรสูล
บรรดาครอบครัว และศอหาบะฮ์ของท่าน¹

สุเราะฮ์ อัล วิลายะฮ์ ตามความเชื่อของ
รอฟีฎะฮ์

¹ เป็นคำตอบที่ท่านตอบเมื่อครั้งที่ถูกถามเรื่องรอฟีฎะฮ์ในปี 1414 ฮศ.

สิ่งที่อยากทำความเข้าใจก็คือ

มิใช่ท่านเซคผู้เดียวที่เห็นว่ารอฟีฎะฮ์เป็นกาฟิร

นำมาจากหนังสือ **พัศลุ อลคิตอบ**

โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา จงศรัทธาต่อสองรัศมีที่เราได้ประทานลงมา
 ซึ่งทั้งสองได้อ่านโอองการของเราแก่พวกเจ้า
 ทั้งยังได้เตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่ *
 รัศมีสองประกาย อันหนึ่งมาจากอีกอันหนึ่ง
 และข้าเป็นผู้ที่รับฟังและรับรู้ยิ่ง *
 แท้จริงผู้ที่ปฏิบัติตามศาสดาในโอองการ
 พวกเขาจะได้รับการสรรเสริญที่เต็มด้วยความสุข *
 และผู้ที่ปฏิเสธหลังจากได้ศรัทธาแล้ว
 ด้วยการทรยศต่อคำปฏิญาณ และสัญญาที่ได้ให้ไว้กับศาสดา
 พวกเขาจะถูกโยนลงไปในไฟแห่งการทรมาน *
 พวกเขาทำร้ายตัวพวกเขาเอง และขัดขืนผู้สืบทอดของศาสดา
 พวกเขาจึงถูกรวดด้วยน้ำร้อนแห่งนรก *
 แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเจิดจรัสด้วยความประ
 สงค์แห่งพระองค์ และทรงเลือกบรรดามลาอิกะฮ์
 และทรงสร้างในบรรดาผู้ศรัทธา
 พวกเขากว่าห้าร้อยปีการสร้างของพระองค์ด้วยพระองค์ทั้งดี

และแท้จริงเราจะคืนสิทธิของเขาทั้งหมดในวันแห่งการตอบแทน *
 เราไม่ได้เผลอต่อสิ่งที่เขาถูกทำโดยไม่เป็นธรรม *
 และเราได้ให้เกียรติแก่เขาเหนือครอบครัวเจ้าทั้งหมด
 เพราะแท้จริงเขาและลูกหลานของเขาเป็นผู้ที่อดกลั้นยิ่ง *
 และแท้จริงศัตรูของพวกเขา เป็นผู้นำของพวกเขาผู้ร้าย *
 จงกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธหลังจากการศรัทธา
 พวกเขาได้ชวนขวยการประดับประดาแห่งชีวิตโลก
 และได้รับใช้มัน โดยลืมสิ่งที่อัลลอฮ์และ รสูลได้สัญญาไว้กับพวกเขา
 และยังทำลายคำมั่นหลังจากที่พวกเขาได้ปฏิญาณแล้ว
 และแท้จริงเราได้ยกการเปรียบเทียบให้พวกเขาแล้ว
 เพื่อพวกเขาจะได้รับการชี้หน้า * โอ้ ผู้เป็นรสูล
 แน่แน่นอนเราได้ประทานแก่เจ้า ซึ่งโองการที่ชัดแจ้งของเราแล้ว
 ในนั้นมิว่าผู้ใดที่ตายด้วยการศรัทธาและมอบความภักดีให้เขาหลัง
 จากเจ้า ย่อมต้องเจ็ดจรัส * ดังนั้นจงห่างไกลจากพวกเขา
 เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่หันเหออกห่าง * แท้จริงเราจะเรียกพวกเขา *
 ใน วันที่ ไม่มี สิ่งใด ช่วย พวกเขา ได้
 และพวกเขาจะไม่ได้รับความเมตตา * แท้จริงสำหรับพวกเขานั้น
 คือนรกโลกกันตร์ที่เป็นแหล่งพำนัก พวกเขาหนีจากมันไม่พ้น *

และแท้จริงเราได้ส่งมุซาและฮารุนด้วยสิ่งที มุซาได้มอบหมาย
 แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังฮารุน * ดังนั้นคือการอดทนที่ดีเลิศ
 จากนั้นเราได้ทำให้พวกเขามีที่เป็นลิง และหมี
 และเราได้สาปแช่งพวกเขาจนถึงวันที่พวกเขาฟื้น * ดังนั้น
 จงอดทนเพราะพวกเขาจะได้เห็น *
 และแท้จริงเราได้ประทานบัญญัติแก่เจ้า
 เหมือนบรรดาผู้ที่ผ่านมาในหิมูรสุล *
 และเราได้กำหนดให้เจ้ามีผู้สืบทอด เพื่อพวกเขาจะได้รับหวนกลับ *
 และผู้ใดที่หันเหจากคำสั่งของข้า ข้าจะกลับไปจัดการเขา
 ดังนั้นปล่อยพวกเขาให้เสพสุขกับการปฏิเสธเล็กน้อย
 และอย่าได้ถามถึงพวกที่ไม่รักชาติัญญา * โอ้ ผู้เป็น รสุล
 แท้จริงเราได้กำหนดให้มีคำ มั่นบนใหญ่ของผู้ศรัทธา ดังนั้นจงเอามัน
 และจงอยู่ในบรรดาผู้ชอบคุณ * แท้จริงอาลีนั้นเป็นผู้ที่นอบน้อม
 ยามกลางคืนได้น้อมสujud หัวนเกรงอาคีรัต
 และปรารถนาในผลบุญแห่งพระเจ้า จงกล่าวเถิด
 เท่ากันหรือกับบรรดาผู้ที่อยู่ติธรรมทั้งๆ
 ที่พวกเขาไม่รู้ถึงการทรมานของข้า *
 เรา จะ ผูก โศ ต ร ว น ที่ ค อ ข อ ง พ ว ก เ ข า

และแท้จริงพวกเขาจะไม่ละเลยต่อคำสั่งของเรา *
 ดังนั้นศอลาวาตและความเมตตาของข้าเป็นของพวกเขา
 ทั้งที่มีชีวิต และ เสียชีวิต ในวันแห่งการฟื้น *
 ผู้ที่ก่อกรรมกับพวกเขาหลังจากเจ้า จะได้รับความโกรธของข้า
 พวกเขาเป็นพวกที่ชั่วช้า และขาดทุน *
 และผู้ที่เดินตามเส้นทางของพวกเขาจะได้รับความเมตตาของฉัน
 พวกเขาจะได้ อยู่ใน หีบ ด้วย ความ สันติ *
 และการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิแห่งองค์อภิบาลสากลจักรวาล¹

แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง

นี่คือคัมภีร์จากองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกรและปรีชายิ่งถึง
 มุหัมหมัด ผู้เป็นนบีของพระองค์ เป็นรัศมีของพระองค์ เป็นทูต
 เป็นผ้าม่าน เป็นผู้ชี้ทาง ซึ่งนำลงมาโดยวิญญูณอันซื่อสัตย์

และได้มอบเกียรติแห่งการพลีชีพ และบั้นปลายแห่งความสุข
 เขาจึงเป็นชะฮีดที่เลิศที่สุด และสูงศักดิ์ที่สุดในหมู่ผู้พลีชีพ
 ข้าได้กำหนดให้ว่าจาอันสมบูรณ์อยู่กับเขา
 รวมทั้งหลักฐานอันแน่นหนักอีกเช่นเดียวกัน ด้วยลูกหลานของเขา
 ข้าจะแทนบุญและคาดโทษ ผู้แรกคือ ออาลี
 ผู้นำแห่งมวลผู้เคารพภักดี และเครื่องประดับเหล่า
 วะลีของข้าที่ผ่านๆ มา และบุตรของเขาผู้คล้ายกับปู่ของเขา
 มุหัมมัด อัลบักร
 ซึ่งเป็นวิทายะแห่งข้าและคลังแห่งความปรีชาแห่งข้า
 ผู้ที่ไม่มั่นใจในญะฟัร จะล้มละลายสิ้น
 ผู้ที่ต้อเขา ก็เหมือนผู้ต้อข้า
 เป็นคำมั่นสำหรับข้าที่ต้องให้เกียรติญะฟัรและให้ความปลาบปลื้ม
 แก่เขาด้วยบรรดาผู้ติดตาม ผู้ช่วยเหลือและผู้ใกล้ชิด
 ด้วยผู้ช่วยของเขา มุซา พิตนะห์อันมีมิดจะถูกลบล้าง
 เพราะสายเชือกแห่งการกำหนดของข้ายังไม่ขาด
 และหลักฐานของข้าไม่ได้หาย
 และบรรดาผู้ใกล้ชิดของข้าได้เต็มด้วยจอกที่เปี่ยมน้ำ
 ผู้ใดที่ขัดใครคนหนึ่งในหมู่พวกเขา

แน่แท้ เขา ได้ กล่าว อ่าง ค่ำ โท ก ต อ ข้ำ
 ความหายนจะจงมีแต่ผู้ที่เป็นแต่่งและต่อต้านหลังช่วงสมัยของมุซา
 ผู้เป็นบ่าวที่ซำรักและซำเลือกให้อลิ ผู้เป็นวะลีของซำ ผู้ช่วยซำ (...)¹
 ซำได้ทดสอบเขาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการเป็น นบี
 คนที่สังหารเขาคือปีศาจผู้เย่อหยิ่ง เขาถูกฝัง ณ
 เมืองที่สร้างขึ้นโดยบ่าวผู้ภักดี ใกล้เคียง กับผู้ที่ชั่วร้ายที่สุด
 เป็นค้ำมั่นของซำที่ต้องสั่งเขาด้วยลูกของเขาหม่มมัดผู้เป็นคนสืบท
 อ ต ก ร ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค ว า ม ร ู้ ห ลั ง จ า ก เ ข า
 ดังนั้นเขาจึงเป็นคลังแห่งความรู้ของซำ เป็นแหล่งความลับของซำ
 เป็นสักขีพยานแก่ซำต่อสวรรค์สิ่งทั้งหมด
 ไม่มี บ่าว ผู้ใด ที่ ศรัทธา ใน เขา
 นอกเสียจากซำต้องให้สวรรค์แก่เขาและให้ความช่วยเหลือครอบครัว
 ว ข อ ง เ ข า เ ฉ็ ด สิบ คน ที่ ต ้ อ ง ล ง น ร ก
 และซำจะมอบบั้นปลายอันเป็นสุขแก่ลูกของเขา อลิ
 ผู้เป็นผู้ใกล้ชิดและผู้ช่วยเหลือซำ เป็นสักขีต่อสวรรค์สิ่งของซำ
 แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ร ัก เ ข า โ อ ง ก ร ข อ ง ซำ
 ซำจะให้กำเนิดจากเขาซึ่งผู้เผยแพร่ไปยังเส้นทางของซำ
 ผู้ เป็น ค ลิ ง แ ห่ ง ค ว า ม ร ู้ ซำ ที่ ดี

และข้าจะทำให้สมบูรณด้วยบุตรของเขา (...) ¹
 เป็นความเมตตาแก่สรรพสิ่งในสากลโลกที่สมบูรณดังมุซา
 ง ด ง าม ดั ง อี ซ ่า อ ด ท น เ ช น อ ย ุ บ
 ดั ง นั้น เหล่าผู้ใกล้ชิดข้าในสมัยของเขาจะนอบน้อม
 หัวของพวกเขาจะสยบด้วยความรักดี เช่นที่พวกเทิร์กและอัล
 ดัยลัม จะยอมสยบ ดั ง นั้น พวกเขาจะถูกสังหาร ถูกเผา
 และ อยู่ ใน ความ กลั ว และ ห ว าด เ ก ร ง
 แ ผ่ น ดิ น จะ น อ ง ดั ว ย เลื อ ด ข อ ง พ ว ก เ ข
 ความหายนะแผ่กระจายยังสตรีของพวกเขา
 นั้น คือ อ ว ะ ลี ข อ ง ข้า ที่ แ ท้ จ ริ ง
 ด้วยพวกเขาข้าจะปิดเป่าพืตนะห์ที่มีดมิด
 ด้วยพวกเขาข้าจะคลายวิบัติ พันธนาการ และไซ่ตรวน
 พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการศอลาว่าต
 จากผู้ภีบาลพวกเขาและความเมตตาของพระองค์
 พวกเขาคือผู้ที่ได้รับการชี้นำ

อัปดูรเราะห์มาน บิน สาลิม กล่าวว่า : อับดู บุซัยร์ ได้พูดว่า
 : ถั ่า ใ น ซี วิ ต ที่ า น

ท่านไม่ได้ฟังนอกจากคำพูดนี้ย่อมต้องพอเพียงแล้ว
ดังนั้นจงรักษามันยกเว้นจากผู้เป็นเจ้าของมัน^{1*}

ดุอาสองเจ็ดแห่งเผ่ากุเรซ²

¹ ดู อัลกาฟี ของ อัล กุฎัยนีย์ (1/527) และอัลวาฟี ของ อัล พัยฎ์ อัล กาชานี เล่มหนึ่ง (2/72) และอิกมาล อัลดีน ของ อิบน์ บาบะวัยห์ อัล กุมมีย์ หน้า 301-304 และอิอุลาม อัลวะรอ ของ อญู อาลี ตัต ตอบรอซีย์ หน้า 152

* รอฟีฎะฮ์อ่ามแผ่นกระดานของฟาติมะห์

คือโองการที่ถูบริลนำลงมาแก่ฟาติมะห์หลังจากที่ท่านนบีเสียดชีวิต

และอาลีได้นั่งฟังโองการเหล่านี้ (ดู อัลกาฟี เล่ม 1 หน้า 240-241)

และนี่เป็นการบันทึกและการโกหกที่ร้ายแรง

เพราะวะหฺยูหรือการประทานโองการได้จบลงหลังจากที่ท่านนบีเสียดชีวิต

อย่างไรก็ตามพวกเขาถือว่าแผ่นกระดานนี้เป็นเหมือนอัลกรุอานในความเชื่อ

ของชีอะฮ์

2

คนที่พวกเขาหมายถึงก็คือ ท่านอนุ บักร และอุ้มวรรณีย์ลลอสอุอันสุมา

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ
 ขอพระองค์ทรงศอลาواتต่อมุหัมมัดและครอบครัวของท่าน
 ขอพระองค์ทรงสถาปนาแห่งสองเจ็ดแห่งเผ่ากูเรซ ผู้เป็นพ่อมด
 มารร้าย จอมโกหก และลูกสาวของทั้งสอง
 ซึ่งทั้งสองได้ขัดขึ้นคำสั่งของพระองค์ ปฏิเสธโองการของพระองค์
 ขัดการประทานของพระองค์ ทรยศาศดาของพระองค์
 เปลี่ยนแปลงศาสนาของพระองค์ แก้ไขคัมภีร์ของพระองค์
 รักศัตรูของพระองค์ ขัดคุณความดีของพระองค์
 ทำลายบัญญัติของพระองค์ ยกเลิกกำหนดของพระองค์
 เบี่ยงเบนโองการของพระองค์ ทำร้ายผู้ใกล้ชิดพระองค์
 ใกล้ชิดอิรขของพระองค์ ก่อสงครามในแผ่นดินของพระองค์
 และสร้างความหายนะให้กับบ่าวของพระองค์

โอ้ องค์เจ้า ขอทรงสถาปนาแห่งทั้งสอง ผู้ติดตาม ผู้ใกล้ชิด
 ผู้ช่วยเหลือ และผู้รักใคร่ทั้งสอง ขอสาบานแท้จริง
 พวกเขาทั้งสองได้ทำลายบ้านแห่งนี้ ทั้งประตูและหลังคาที่ปกปิด

ขอความโปรดปรานและความเมตตาจากพระองค์ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ

อธรรมที่พวกเขาปู้มัน	ความลับลับที่พวกเขาตั้งมั่นขึ้นชั้น
ความทรยศที่พวกเขาซ่อนเร้น	
ความยุติธรรมที่พวกเขาแพร่กระจาย	สัญญาที่พวกเขาละเลย
อะมานะห์ที่พวกเขาปล่อยปะ	ปฏิญาณที่พวกเขาทำลาย
หะลาที่พวกเขาทำให้หะรอม	หะรอมที่พวกเขาทำให้หะลา
ห้องไล่ที่พวกเขาผ่ามัน	ทารกที่พวกเขาทำให้ตกแท้ง
กระดูกที่พวกเขาทำให้หัก	หนังสือที่พวกเขาฉีกทิ้ง
ความสามัคคีที่พวกเขาทำให้แตก	คนมีเกียรติที่พวกเขาบั่นทอน
คนจรจัดที่พวกเขาแยกย่อง	ความจริงที่พวกเขาปิดกั้น
ความเท็จที่พวกเขาเติมแต่ง	บทบัญญัติที่พวกเขากระด้างกระเดื่อง
อิมามที่พวกเขาไม่เชื่อฟัง	

ไอ้องค์อภิบาล

ขอทรงสาปแช่งพวกเขาด้วยจำนวนโองการที่พวกเขาแก้ไข	
กฎเกณฑ์ที่พวกเขาปล่อยทิ้ง	แนวทางที่พวกเขาเปลี่ยนแปลง
บัญญัติที่พวกเขาละเลย	ระเบียบที่พวกเขาตัดทิ้ง
พินัยกรรมที่พวกเขาตัดแปลง	คำสั่งที่พวกเขาละเลย
ปฏิญาณที่พวกเขาทำลาย	สลักซีที่พวกเขาปกปิด
คำอ้างที่พวกเขาบล้าง	ความชัดเจนที่พวกเขาปฏิเสธ

อุปสรรคที่พวกเขาตั้งไว้
เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่

พาหะรบที่พวกเขาถั่งมัน

ไอ้องค์อภิบาล ขอทรงสาปแช่งพวกเขา
ทั้งในที่ลับอันมืดมิดและเปิดเผยอันโจ่งแจ้ง

ด้วยการสาปแช่งอันนับไม่ถ้วน ตลอดกาลตลอดไป นิรันดร
ไม่มีขาดทุกจำนวน ไม่มีหมดในกาลเวลา

การสาปแช่งที่ติดแต่เริ่มต้น และไม่ขาดจนสุดท้าย แช่งพวกเขา

ผู้ช่วยและค้ำจุนพวกเขา ผู้รักใคร่ และใกล้ชิดพวกเขา

ผู้ที่ยอมรักดีพวกเขา และขอจากพวกเขา

ผู้ที่เปล่งเสียงด้วยการอ้างของพวกเขา

ผู้ที่ลุกขึ้นด้วยปีกของพวกเขา ผู้ที่ประพฤติตามคำพูดของพวกเขา

ผู้ที่เชื่อในการกำหนดของพวกเขา

(ให้กล่าวสี่ครั้ง) ไอ้องค์อัลลอฮฺ ขอทรงทรมานพวกเขา

ด้วยการทรมานที่ชาวนรกวิงวอนให้ปลอดพ้นจากมัน อามีน ไอ้

องค์อภิบาลแห่งสากลโลก

(จงกล่าวสี่ครั้ง) ไอ้ องค์อัลลอฮฺ

ขอทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งหมด

ขอทรงศอลาวาตต่อมุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด

ข้าพระองค์ได้ทำผิดและทำร้ายตัวของข้าพระองค์เอง

ข้าพระองค์ได้สำนึกในบาป ณ เบื้องหน้าของพระองค์แล้ว
 ดังนั้นขอพระองค์ประทานความโปรดปรานแก่ตัวข้าพระองค์ด้วยเถิด
 พระองค์มีสิทธิที่จะกล่าวโทษซึ่งข้าพระองค์ไม่ขอหลีกเลี่ยง
 ถ้าข้าพระองค์ทำอีก ขอพระองค์ได้อภัยให้อีก ด้วยความประเสริฐ
 ความดี การอภัยโทษและเกียรติของพระองค์ ใต้
 องค์ผู้ทรงเมตตาที่สุด

ขออัลลอฮ์ทรงศอลawatแก่ผู้นำเหล่าศาสนทูต ผู้เป็นนบีคนสุดท้าย
 แก่บรรดาลูกหลานอันประเสริฐบริสุทธิ์
 ด้วยความเมตตาของพระองค์ ใต้ องค์ผู้ทรงปราณียิ่ง ¹

บทส่งท้าย

พี่น้องมุสลิม หลังจากที่เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่า ผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาผิดๆ เช่นนี้ เขาไม่ได้เป็นมุสลิมถึงแม้เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมก็ตาม ดังนั้นอะไรคือสิ่งที่เราควรต้องทำกับพวก รอฟิฎะฮ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิม และอ้างตนเป็นมุสลิมอีกเช่นเดียวกัน?

แท้จริง สิ่งจำเป็นสำหรับเราคือการระวังตัวจากพวกเขา
แ ล ะ ตั ้ อ ง ไ ม่ ค ลุ ก ค ลี ตั ้ ว ย

นความเป็นเอกะของอัลลอฮ์ มั่นใจว่าพระองค์เป็นองค์อภิบาล
อิสลามเป็นศาสนา มุหัมมัด คืออลัลลอฮ์ อะลียฮิวะสัลลิม
เป็นนบีและรสูล

ชัยคุล อิสลาม อิบน์ ตัยมียะฮ์ ได้กล่าวว่า : ผู้เป็น
รอฟีฎะฮ์จะไม่คบค้ากับใครนอกจากด้วยวิถีกลับลอก
เพราะแท้จริงศาสนาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นศาสนาที่เสื่อมทร
าม ซึ่งมีต้นตอมาจากการโป้ปด การทรยศ หลอกลวงผู้คน
แ ล ะ คิ ด ร้ า ย ต่ อ พ ว ก เ ข า
เขาจะไม่ปล่อยความชั่วร้ายและความเลวนอกจากต้องวางแผนจัด
การมันกับผู้คนเหล่านั้น ตัวเขาจะเป็นที่ชิงชังของคนที่ไม่รู้จักเขา
ถึง คน ผู้ นั้ น จ ะ ไม่ ร้ อ ง ว่า เ ข า เ ป็ น ร อ ฟิ เ ก ว ะ ฮ์
สัญลักษณ์ของการกลับลอกจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา
และจากลุ่มเสียงวาจาที่พวกเขาพูด¹

แท้จริงพวกเขาได้ปิดบังความแค้นและความเป็นศัตรูกับพ
วกเรา ขอ อัล ล อ ฮ์ ทรง จั ด ก าร กั บ พ ว ก เ ข า
ไ ฉ น เ ล ่า พ ว ก เ ข า จี ง ฎ ก หล อ ก จ น หั น เ
กระนั้นเรายังพบเห็นคนที่โดนกับดักของพวกเขาในหมู่คนทั่วไปที่เป็น
นชาวสุนนีญ์ ได้คลุกคลีกับพวกเขา เชื่อใจพวกเขา

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการที่เราออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ และไม่รับรู้บัญญัติที่พระองค์ทรงใช้ให้มุสลิมเชื่อและปฏิบัติ ด้วยอาภักดีะฮ์ที่ต้องให้การสนับสนุนต่อมุสลิมผู้ยอมรับในเอกภาพแห่งอิลลอลฮ์ (เ ต า ฮี ด) และห่างไกลพร้อมปฏิเสธพวกกาฟิรหรือผู้ตั้งภาคีทุกคน

ด้วยประการฉะนี้ เราจึงได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นมุสลิม ดังนั้นมีใครที่จะตอบรับบ้าง ?

ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ทรงคำจูนศาสนาของพระองค์ และทำให้วาทะและบัญญัติของพระองค์นั้นสูงส่ง และขอพระองค์ทรงกำราบพวกอหิวาญอะฮ์และผู้ช่วยเหลือของพวกเขา ขอพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นสินสงครามแก่ชนมุสลิม

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ،
والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته

รวบรวมและเรียบเรียง

บ่าวผู้ซัดสนต่อการอภัยแห่งองค์อภิบาล

อับดุลลอฮ์ บิน มุหัมมัด อัล สะลาฟี

หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อให้ได้พวก
รอฟีฎะฮ์

1. พะตาวา โดย ชัยคุลอิสลาม อิบน์ ตัยมียะฮ์
2. มินฮาจ อัลสุนนะห์ โดย เชค อิบน์ ตัยมียะฮ์

5. มะกอลาต อัลอิสลามียีน โดย อัล อัชอะรีย์

Ø หนังสือที่เขียนยุคปัจจุบัน

1. หนังสือของท่าน เซค อิห์सान อิลาฮี ซอฮีร
2. มัสอะละฮะฮ์ อัดตักรียบ โดย เซค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีฮ์
3. อุกุสูล มัชฮับ ชีอะฮ์ อัลอิษนา อะซารียะฮ์
โดย เซค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีฮ์
4. หนังสือของท่าน เซค มุห์หมัด มาลูลลอฮ์
5. บัซลูล อัลมัญฮูด ฟี มุซาบะฮะฮ์ อัจรอฟฟิฏฎาหฺ์ ลิล ยะฮูด
โดย อัลดูลลอฮ์ อัลญะมีลีฮ์
6. หัตตา ลา นันคอดิอฺ โดย อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอาซีซ
7. อัชชีอะฮ์ อัลอิษนา อะซารียะฮ์ วา ตักฟิรฺฮุม ลี อุมุม
อัลมุสลิมีน โดย อับดุลลอฮ์ อัล สะลาฟีฮ์
8. มัน กอตะลา หุเสน โดย อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ
9. อัลบรูฮาน ฟี ตับรีอะฮ์ อบี สุร็อยเราะฮ์
10. อัล อินติศอร์ ลิศศุหฺบ วัลอาล โดย ดร. อิบรอฮีม อัจรุษัยลีฮ์
11. กัซฟุ อัลญานีฮ์ มุห์หมัด อัดตีญานีฮ์ โดย เซค อุษมาน
อัลคอมีฮ์
12. อัล กออัลลาม ฟี ลิลลาฮ์ อัลฮักมียะฮ์

โดย ดร. อาลี อัสสาลูส

14. ตัดดีด อัซซอลาม วะตันปีฮ์ อันนิยาม อะลา คอตุริ
อັตตัชชีอฺ อะลา อัสมุสลิมีน วา อัลอิสลาม โดย เซค
สุลัยมาน อัลญับฮาน

และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้

เว็บไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก
ชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์ ที่นับถืออิมามสิบสอง

-
1. เว็บไซต์ ปกป้องสุนนะห์ <http://www.dd-sunnah.net>
 2. เว็บไซต์ ไฟศอล นูร <http://www.fnoor.com>
 3. เว็บไซต์ อัลบรฮาน <http://www.albrhan.com>

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. ธาตุแท้ของชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์ | http://www.dhr12.com |
| 7. เว็บไซต์ อัล บัยยินะฮ์ | http://www.albainah.net |
| 8. เว็บไซต์ อันศอร์ อัล หุเสน | http://www.ansar.org |
| 9. เว็บไซต์ อัลมันฮัจ | http://www.almanhaj.com |
| 10. สันนิบาตชาวสุนนีในอิหร่าน | http://www.isl.org.uk |
| 11. เว็บไซต์ อิมาม มะฮฺดี | http://www.almahdi.com |

สารบัญ

คำนิยม.....	1
คำนำผู้แปล.....	4
คำนำผู้เขียน.....	5
รอฟีฎะฮ์ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?	8
ทำไมชีอะฮ์จึงได้ชื่อว่า “รอฟีฎะฮ์” ?	12

เกี่ยวกับ "อัลบะดาอฺ"?	17
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไร	19
เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์?	19
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้?	23
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮ์ท่านนี้ คือลัลลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม?	30
รอฟีฎะฮ์ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร?	36
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร?	41
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่อเกี่ยวกับอัล ร็อจอะฮ์ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?	48
อะไรคือความเชื่อ อัตตะเกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟีฎะฮ์?	52
อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟีฎะฮ์?	55
รอฟีฎะฮ์มีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์(อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์)?	58
อะไรคือ มุตอะห์	

อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎะฮ์เกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบลาฮ์ และมีความพิเศษในการเยี่ยมเยียนเมืองเหล่านี้เช่นไร?	72
อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮ์ รอฟีฎะฮ์ และอะฮ์ลิสสุนนะห์?.....	78
อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎะฮ์เกี่ยวกับวันอาชูรอฮ์ (วันที่ 10 มุหัรริอม) และมันสำคัญเช่นไร?.....	81
อะไรคือความเชื่อของรอฟีฎะฮ์เกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญา ณต่อคอลีฟะห์)?	83
ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อัยลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟีฎะฮ์ ให้เข้ากัน ทำได้หรือไม่?.....	88
ดุลามาร์ฮ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟีฎะฮ์ ?	90
สุเราะฮ์ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของรอฟีฎะฮ์.....	100
แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง.....	105
ดุอาสองเจวีตแห่งเผ่ากูเรซ	110
บทส่งท้าย.....	116
.....	110

เว็บไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้ได้พวก ชีอะฮ์รอฟีฎะฮ์

ที่นับถืออิมามสิบสอง..... 121